Yêu Anh Như Yêu… Nhiệm Vụ Môn Phái

Giới thiệu
Tên gốc: Võng du Thiên Long chi ta là Mãnh LongThể loại: đam mỹ, võng du bàn phím (game Thiên Long Bát Bộ), hài, đô thị tình duyến, nhân hóa tính cách, lãnh tĩnh, trầm ổn, ôn nhu NPC công vs dương quang, kiện khí, tiểu bạch gamer thụ, HE…Người dịch: Tiêu DaoNhân vật chính: Mãnh Long x Hạ ThiênPhối hợp diễn: bầy đàn mỹ nữ (hủ nữ?) phái Nga My cùng *non xanh nước biếc, đào yêu, phụng hoàng*…=.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yeu-anh-nhu-yeu-nhiem-vu-mon-phai

Mục lục

1. Chương 1: Gặp Gỡ

2. Chương 2: Động Tâm

3. Chương 3: Em Muốn Kết Hôn Sao?

4. Chương 4: Game Thủ Mãnh Long

5. Chương 5: Cướp “dâu”, Dễ Hay Khó?

6. Chương 6: “sóng Gió” Yy

7. Chương 7: Biến Mất

8. Chương 8: Chờ Đợi

9. Chương 9: Chuyện Đau Lòng

10. Chương 10: Cái Gọi Là Kết Thúc He

1. Chương 1: Gặp Gỡ

Ta là Mãnh Long, NPC phái Nga My hẳn mọi người đều biết.
Thật buồn bực, công tác của ta so với các đồng môn NPC khác thật quá nặng nề —— nga, không, Dương Tứ Nương, ta không phải nói ngươi không khổ cực, ta chỉ là.. Được rồi, lão nhân gia ngài mới là cực khổ nhất.

Tóm lại, chỉ cần so sánh độ vất vả của các NPC giao nhiệm vụ sư môn, mỗi ngày, có trên trăm ngàn game thủ ở trước mặt ta đến đến đi đi, ta chết lặng lặp đi lặp lại tuyên bố các loại nhiệm vụ.

Đương nhiên, ta cũng có lúc quá bực mình, người càng nhiều ta càng không có một phút rảnh rỗi, ta sẽ đem toàn bộ bọn họ đuổi đi bắt trân thú trưởng thành, nếu tâm tình tốt một chút ta sẽ cho dạo một vòng với chưởng môn mạnh Thanh Thanh.

Ta không biết mình tồn tại bao lâu rồi, khi ta bắt đầu có ý thức, đã thấy đứng ở trong này.

Đệ tử phái Nga My vĩnh viễn là nhiều nhất.

Điểm này chỉ cần nhìn hoạt động “Tập kích môn phái”, tục xưng “Xoát tiêu tiểu” cũng có thể thấy được rõ ràng.

Lúc ở phái Võ Đang, Tinh Túc, Thiên Long toàn mấy môn phái nhỏ, trên kênh thế giới luôn luôn có người gào giọng kêu: XX tiến tổ! Đến phiên Nga My chúng ta, trên căn bản là không thiếu người, thậm chí có thể chứng kiến các đội đầy người toàn bộ Nga My!

Môn phái hưng thịnh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng, lượng công việc nặng nề cũng làm cho ta đau đầu.

Tuy rằng, thế giới này người đến lại đi, một đám một đám đổi, một ngày hai mươi chuyến sư môn cơ hồ là bắt buộc game thủ nhập môn phải làm, nhưng hễ lên đến cấp cao hơn thì ai cũng liền lười làm. (exp ko nhiều = các các hoạt động khác/ đi train dã ngoại)

Đã quên bắt đầu từ lúc nào chú ý đến đệ tử kêu “Hạ Thiên” này.

(Hạ Thiên: là Hạ Thiên nhưng tớ thích để tên bạn này theo tiếng Hán nghe hay hơn O(∩_∩)O)

Theo cậu bắt đầu từ cấp 10 nhập môn, nhìn cậu mỗi ngày kiên trì làm 20 chuyến sư môn nhiều nhất chỉ chứng minh cậu là một game thủ siêng năng mà thôi.

Chân chính cảm thấy đặc biệt là cậu mỗi ngày trước khi làm nhiệm vụ sư môn sẽ ở trước mặt ta ôm quyền, dùng kênh lân cận nói: “Mãnh Long đại nhân a, ngày hôm nay con lại làm phiền người198Người làm ơn nể tình con nghèo rớt mồng tơi, cho con làm hảo nhiệm vụ đi! Đệ tử vô cùng tạ ơn! 206“

Lần một lần hai, ta chỉ cho rằng người này rất đáng khinh, nhưng mấy chục lần rồi một trăm lần… Ta không thể không bội phục nghị lực của cậu.

Mới đầu ta không rảnh mà để ý, dựa theo nhiệm vụ định trước trong đầu, theo như tỉ lệ khó dễ mà phân công.

Có đôi khi, bị ta liên tục phái đi khắp núi đồi bắt khỉ, cậu mày ủ mặt ê trở về, tiếp tục dùng kênh lân cận nói: “Mãnh Long đại nhân, cầu ngài đừng tiếp tục đùa giỡn con được không?42 Bắt khỉ mệt chết đi được. Con năn nỉ mà! Chúng ta thương lượng đi, để cho con đi tìm chưởng môn shopping một chuyến được không?129 “

Người này…

Ta lại bắt cậu làm thật nhiều nhiệm vụ nấu nướng…

” 35Mãnh Long đại nhân! Con xin ngươi, đừng gây sức ép con nữa! Con đã nói không có tiền rồi mà~~94!!!”

Xem bộ dáng cậu thực tại đáng thương, ta rốt cục như ý cậu mong muốn cho cậu ” Nhiệm vụ Mạnh Thanh Thanh”, cậu rất vui mừng đi làm, ôm quyền tạ ơn ta: “Mãnh Long đại nhân, thật cám ơn người, người thật là một người tốt.3 “

… Thật thú vị… tiểu bạch a.

(tiểu bạch: ý chỉ một bé cưng ngu ngơ, ngờ nghệch ứ hiểu sự đời, trong game thường dùng để ám chỉ newbie, tân thủ chưa có kinh nghiệm, còn ngây thơ, chong xáng (>_>

Hành vi này của cậu ban đầu cũng đả kích không ít vị đồng môn sư huynh đệ, có người khinh bỉ liếc cậu một cái, cưỡi Phượng Hoàng quay ngoắt bỏ đi, có người thì trực tiếp cười lăn lộn trên mặt đất.

【 Lân cận 】 [Ta là thiên hạ đệ nhất]: 110đồ củ cải, mày ngu dữ! Lại có thể cùng NPC nói chuyện, muốn hay không anh mày dạy cách chơi game?2

【 Lân cận 】[djhgpejakjs]: đệch115, may là ở trong môn phái, nếu mất mặt ra bên ngoài, chúng ta Nga My còn mặt mũi đâu mà gặp người113...

…

Đối với đủ thứ linh tinh đánh giá này, cậu đều ngây ngô cười, cũng không phản bác.

Ta bĩu môi, bàn tay to vung lên, không nghĩ tới —— xin hãy tin tưởng ta thật là không nghĩ tới, cho những người kia N thứ nhiệm vụ từ bắt trân thú, nấu nướng, chế dược đến làm kỹ năng môn phái. (thảm rồi T^T)

Buồn bực bọn hắn lập tức lên loa đem mười tám đời tổ tông GM ra mắng một trận.

Đáng thương cho GM a. (GM: game master)

Rốt cục, Hạ Thiên sau hai tháng nghênh ngang bước qua cấp 60. Chơi game Thiên Long, nếu có tiền có người dắt, một loáng lên cấp 90 cũng không phải điều gì ghê gớm, game thủ bình thường tầm 1 tháng đạt cấp 60, 70 nhiều vô kể, cậu ước chừng so với người khác chậm hơn gấp hai gấp ba lần thời gian.

Mà làm một cây củ cải cực “bạch”, cậu luôn không có ý nghĩ bái sư cùng nhập bang, toàn bộ kinh nghiệm, thăng cấp cơ hồ đều dựa vào chính mình tự lực cánh sinh, thâm chí đôi khi làm nhiệm vụ còn thường xuyên bị đội trưởng chịu không nổi kick ra khỏi đội, kiếm được bao nhiêu tiền liền chạy đi làm nhiệm vụ sư môn.

Cho nên, cậu luôn thực NGHÈO!

Cũng may phái Nga My thắng hạng Nhất Hoa Sơn Luận Kiếm rất nhiều lần, tiền tài thưởng cho cùng kinh nghiệm tăng gấp ba khiến vô số đệ tử đỏ mắt không thôi. Mặc dù có thời điểm phải tốn đến 3v cho nhiệm vụ nấu ăn cùng 4v cho chế dược cũng sẽ khiến một số game thủ RP không tốt lập tức phát điên, nhưng đại bộ phận gamer cấp thấp vẫn sẽ cố làm 20 vòng nhiệm vụ sư môn.

Mà Hạ Thiên… Ta thừa nhận, có một chút —— thực sự chỉ có một chút thiên vị cậu. Cậu so với những người khác ít đi Huyền Vũ đảo bắt trân thú một chút, ít phải làm nhiệm vụ nấu ăn cùng chế dược một chút, đi Lạc Dương, Tô Châu tìm người cùng với làm nhiệm vụ chưởng môn mạnh Thanh Thanh nhiều hơn một chút mà thôi… Nói tóm lại, cậu làm 20 nhiệm vụ sư môn tiền kiếm được so với người khác chỉ nhỉnh hơn người khác một chút mà thôi.

Bé ngốc thấy vậy cũng vui vẻ ha ha cảm thán lên RP của mình sao mà đỏ như vậy.

Hạ Thiên phát hiện RP của mình khi làm nhiệm vụ sư môn rất cao, người tiếp theo phát hiện ra là Mộng Tiểu Tiên.

Ngày đó, Hạ Thiên vừa online liền đi làm sư môn, như cũ vái ba cái, khẩn cầu một phen.

Hành vi ngu ngốc của cậu khiến một kẻ nhàm chán tìm được trò vui.

【 Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: ha ha, cậu quả nhiên đúng là “tiểu bạch” trong truyền thuyết a. Làm như vậy thật sự có tác dụng sao?194

Hạ Thiên chính là cái loại game thủ cực “gà”, cũng không biết nịnh hót lôi kéo các vị gamer cao thủ đại gia, còn là một acc nam, hảo hữu gì đó cũng không có, tự nhiên rất ít người bắt chuyện với cậu, bởi vậy dù thấy tin ở lân cận cũng không nghĩ là đang nói chuyện với mình. (thực tế thì acc nam mới dễ có hảo hữu chứ =.=”)

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: Nói cậu đó! Bạn Nga My cấp 62.162

Nhìn xem kênh lân cận, Hạ Thiên không xác định mở miệng.

【Lân cận】 [Hạ Thiên]: 103Người đẹp hảo. Cô đang nói chuyện với tôi hả?

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: vô nghĩa!7 lúc này ở lân cận có người khác sao?187

【Lân cận】 [Hạ Thiên]: hì hì, hình như đúng là vậy132 …

Mộng Tiểu Tiên giống như thấy được một bạn tiểu bạch ở trước mặt mình ngượng ngùng quét lấy cái trán ngây ngô cười, cảm thấy được gamer này rất thú vị, vừa lúc chính mình rảnh rỗi, tìm cái để chơi thôi.

【Hệ thống】Người chơi [Mộng Tiểu Tiên] đang kiểm tra trang bị và trân thú của các hạ.

Lúc này, trước màn hình computer Hạ Thiên không tự chủ ngồi thẳng lưng, cậu không phải chưa từng bị người kiểm tra trang bị, nhưng là mỗi lần bị người “kiểm tra” xong đều có loại cảm giác bị “Thị gian” (sàm sỡ=mắt =0=), ngay sau đó thì liền bị đội trưởng kick ra khỏi đội ngũ.

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: Phục cậu thật!16 Được rồi, nhìn cậu “bạch” như vậy, tớ dẫn cậu thăng cấp nha, đi, trước cứ đi train cái đã. Vô đội, tớ mang cậu đi hưởng ké kinh nghiệm.76

【Lân cận】 [Hạ Thiên]:56

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: đừng có đứng ngốc hoài một chỗ như vậy chứ182

【Lân cận】 [Hạ Thiên]:91

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: thua cậu luôn, xin vào đội a.134

【Lân cận】 [Hạ Thiên]: chính là tớ hôm nay còn chưa có làm nhiệm vụ sư môn, rất nhanh thôi, chờ tớ một chút được không?17

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: phiền chết đi được, có chút xíu điểm kinh nghiệm lấy làm cái gì? Tớ mang cậu đi thăng cấp còn nhanh hơn.77

【Lân cận】 [Hạ Thiên]: không, không được. Mình vừa cầu sư phụ Mãnh Long, nếu như thất hứa, sau này muốn tiếp tục cầu ống ấy vạn nhất không đáp ứng thì làm sao bây giờ?131

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: 190vậy cậu đi làm đi, tớ ở đây chờ.155

…

A, đã tìm được hảo hữu rồi sao? Không tồi, sự thật đây vẫn là trò chơi, bằng hữu nên nhiều một chút mới tốt.

Huống hồ…

Liếc mắt nhìn trang bị Mộng Tiểu Tiên.

Mộng Tiểu Tiên

Nữ

Nga My

102 cấp

Trân thú đều là cực phẩm, toàn thân trang bị chế 7 sao, thần khí cấp 102 lòe lòe tỏa sáng, một thân ngọc 4, 5…

Xem ra cũng là một kẻ có tiền.

… Có người bằng hữu như vậy, hẳn là có thể yên tâm.

Bỗng dưng có tâm lý gả con gái ra ngoài.

Hạ Thiên vừa giao xong nhiệm vụ thứ 20, hệ thống nêu lên, cậu nhận được【Linh Thú Đan – Chú (cấp 1)】làm cho Mộng Tiểu Tiên giật cả mình.

【Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: 90!! Cậu như thế nào nhanh như vậy liền làm xong rồi rồi??!!!200

【 Lân cận】 [Hạ Thiên]: rất nhanh sao? 198 Tớ bình thường đều làm 10 phút là xong à.

【 Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: 133… Cậu RP thật tốt.190

【 Lân cận】 [Hạ Thiên]: phải không?178

【 Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: cậu có thể nói cho tớ biết 20 vòng nhiệm vụ sư môn kiếm được bao nhiêu tiền không?

【 Lân cận】 [Hạ Thiên]: à, chờ chút để tớ xem… 20v.

【 Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: … Đúng là ngốc nhân có ngốc phúc53 … Nhớ năm đó lúc tớ còn “nhỏ” (aka acc nhỏ), một con băng tằm trưởng thành tớ đánh mười lăm phút mới ra, tức chết tớ. Quên đi, tớ đi ăn mì thuận tiện tắm rửa giặt quần áo, đi, vào đội, mang cậu đi địa cung.

【 Lân cận】 [Hạ Thiên]: ách, có phải làm phiền cậu quá hay không?212 Đánh quái click từng con rất nhàm chán211...

【 Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: … Có một loại đồ vật gọi là AUTO đó nhóc à, vào đội.52

【 Lân cận】 [Hạ Thiên]: Auto là cái gì?194

【 Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: sau khi cậu đi theo liền biết, đầu tiên xin vào đội đã.115

【 Lân cận】 [Hạ Thiên]: Ừm…hai chúng ta đều là Nga My train không sao chứ? Muốn hay không gọi thêm một dame?152

【 Lân cận】 [Mộng Tiểu Tiên]: … Chúng ta đi Tần Hoàng địa cung tầng 2 kiếm kinh nghiệm còn cần dame? Nói ra người ta cười cho chết, mau vào đội cho tớ!!23

【 Lân cận】 [Hạ Thiên]: Hảo! 44

—————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngắn thôi, ngắn thôi, rất nhanh sẽ kết thúc

^╰)╮:

* Mãnh Long: NV chính của chúng ta (づ ￣ ³￣)づ～♥ ảnh đứng có 1 mình ngay trung tâm núi Nga My luôn (≧∇≦)/

Mãnh Long

* Dương Tứ Nương: Người vận chuyển của phái Nga My, là người đưa gamer đi đến các thành, đảo pet… từ Núi Nga My

DươngTứNương

* Mạnh Thanh Thanh: chưởng môn phái Nga My

MạnhThanhThanh

* Hoa Sơn Luận Kiếm: là một sự kiện diễn ra vào 3h-4h chiều Chủ Nhật hàng tuần để tranh hơn thua giữa các phái trong game TLBB. Sau khi kết thúc phái nào còn nhiều người nhất thì đạt hạng nhất, sẽ được tặng thêm tiền+kinh nghiệm cho tất cả đệ tử khi làm nv môn phái.

* Nhiệm vụ sư môn bắt khỉ: mấy em khỉ đây, nó nằm rải rác khắp núi Nga My á

~khỉ đen khỉ vàng

* Trân thú: pet. Người chơi cấp 5-90 có thể săn ở Huyền Vũ Đảo. Đánh chết sẽ có xác suất hiện ra linh hồn pet trưởng thành/ bảo bảo, hiếm hoi sẽ ra con biến dị để gamer bắt về làm “của riêng” O(∩_∩)O Ngoài ra có thể lụm đc khi đánh boss ở các hang động hoặc lụm trong shop. Thường thì mấy con trong shop có tư chất ngon hơn, nói chung cái gì có tiền cũng đều ngon hơn cả =.=”

Trân thú có tư chất cực phẩm đồng nghĩa với:

+ Độ trưởng thành: Cực phẩm

+ Các chỉ số “cá nhân” như: cường lực, nội công, trí lực, thân pháp, thể lực đều cao, thường tầm 1k mấy đến 2k

* Trang bị “chế”: do game thủ dùng kỹ năng sống chế ra, sau khi chế phải đem đi giám định xem là cực phẩm hay rác rưởi, tất cả đều dựa vào RP của người chế cả ≡( ¯﹏¯¯)≡ Nhiều đại gia ko muốn phí thgian, hên xui may rủi thì cách nhanh nhất là ra “chợ trời” mua, giá từ mắc đến rẻ phụ thuộc vào số sao và số dòng của trang bị. Bên dưới là một món đồ khủng game thủ chế ra, đến 9 sao lận O.O

* Cấp sao trang bị: hệ thống mặc định cấp sao cao nhất là 9 sao, ko có đạo cụ tăng sao. Trang bị sau khi chế, hoặc train quái, train boss lụm đc đem đi giám định hệ thống sẽ cho ra số sao ngẫu nhiên. Với gamer b.thường, trang bị ngon tầm 4-5 sao là đủ rồi, với đại gia nhiều tiền thì thường dùng trang bị 7-8 sao. Đây là nói về game tlbb trước đây, còn bây h lâu lâu có ch.trình nạp tiền nhiều NPH cũng tặng trang bị 8-9 sao nữa, mất cả hay (╯‵□′)╯︵┻━┻ Cái bên dưới là NPH tặng đấy:

* Ngọc/ Bảo thạch: có rất nhiều loại: nội/ ngoại công, nội/ngoại thủ, chính xác, né tránh, hội công và ngọc thuộc tính theo môn phái (như Nga My là Băng công/ Giảm kháng Băng; Tinh Túc là Độc công/ Giảm kháng Độc…)… Có từ cấp 1-7 (trước đây), nghe đâu h có cấp 8,9 gì rồi. Thường 5 cục cấp thấp sẽ hợp thành cục cấp cao, cộng thêm cái bùa cho tăng độ “chắc ăn”, nếu ko dễ mất hết lắm >0

Bảo thạch cấp 6

* Thần khí: có các cấp 42,52,62….102 hình dáng y như nhau chỉ có chỉ số là khác thôi, tùy mỗi môn phái mà dùng vũ khí khác nhau, của Nga My là kiếm. Muốn chế TK phải kiếm đủ số [Tân mãn thần phù] từ cấp 1 đến cấp 7 (tùy thuộc muốn làm TK cho cấp mấy, như kiếm của bạn Mộng Tiểu Tiên thì cần 20 mảnh [Tân mãng thần phù] cấp 7). [Tân mãng thần phù] có thể kiếm được khi đi Q123, cờ, boss môn phái, thủy tặc Kính Hồ hoặc…mua ở “chợ”. Hôm trước quên chụp em acc “Hạ Thiên” cầm kiếm nên lấy đỡ tấm này, đây là Acc chính của tớ, nhìn xinh ha O(∩_∩)O

thần khí

* Tân mãng thần phù, liêu nhung thần tiết, thu thủy vô ngân đồ tường (cho Nga My, Võ Đang): 3 món bắt buộc để chế thần khí, 2 cái sau có thể nhận tại NPC Âu Dã Tử (trước đó phải quýnh 1000-2500 quái theo yêu cầu của ổng tùy từng cấp)

* Tần Hoàng địa cung: chỗ mấy bác train quái luyện cấp, thích hợp cho các acc từ cấp 65-87, quái ở đây đánh lâu chết hơn quái dã ngoại (dù nhiều khi = cấp nhân vật) nhưng bù lại kinh nghiệm cao hơn rất nhiều. Thông thường người đi train nên đi chung với cấp cao hơn mình để đánh cho nhanh.

Tần Hoàng địa cung

* Auto: à thì ai cũng biết đây là chế độ “Tự động” đánh quái, cái này ai hay chơi webgame biết rất rõ, khá tiện lợi, cái đáng nói là TLBB ko có chế độ Auto =0=, người chơi thường tự lên mạng down phần mềm auto dành riêng cho game về xài chui, bị GM, NPH phát hiện thì bị lock acc. (#”) 凸 Nhưng thường các đại gia, nạp nhiều tiền, cấp bự, trang bị khủng chẳng đời nào bị NPH lock vì điều này =.=” Chỉ có phó thường dân, cày cuốc nhiều thì đừng có mơ đụng tới ╮(╯_╰)╭

* Dame: gọi tắt của mấy thằng có khả năng tấn công cao, lực sát thương mạnh, máu trâu, thường “được dùng” để dụ quái tới cho đồng đội đánh khi đi train theo nhóm, thông thường là Minh Giáo, Thiếu Lâm, Cái Bang…

* Linh Thú Đan-Chú (cấp 1): Một đạo cụ dùng để thăng cấp kỹ năng của pet

Linh Thú Đan Chú

P.S:

1. Vầng, game TLBB ko có icon yoyo cici, nhưng vì sở thích cá nhân tớ vẫn đưa vào nhìn cho sinh động. ❀‿❀

2. Theo hệ thống thiết kế của game TLBB:

【 Lân cận】: Là kênh mà người chơi ở cùng bản đồ nói chuyện với nhau, người ngoài cũng thấy hết luôn, hệ thống mặc định màu trắng, cả kênh lẫn nội dung nói chuyện nhưng dĩ nhiên tớ ko đánh đc màu trắng ở đây nên tự ý đổi lại màu xanh lá.

【 Hệ thống】: Là kênh thông báo của hệ thống game đến người chơi, ai cũng nhìn thấy được, thông thường là thông báo bắt đầu hoạt động theo giờ, chương trình khuyến mãi, anh A, chị B gì đó giết BOSS lụm đc đồ ngon hay chế đc đồ khủng. Hệ thống chỉ hiện chữ đỏ như tớ ghi trong truyện thông thường ở 3 trường hợp:

+Người chơi khác kiểm tra trang bị, trân thú của mình (như Hạ Thiên)

+Mình bị bạn ABC, XYZ… gì đó tiễn xuống địa phủ húp canh Mạnh Bà

+Thông báo thời gian online của mình

【 Mật】: dùng để mình “nói chuyện riêng”, tâm sự *thầm kín* với người chơi khác, ứ cho thằng nào biết >0

【 Thế giới】: Là kênh *náo nhiệt* nhất mà mọi người thường dùng để tự kỷ với toàn server, tất cả đều nhìn thấy đc, ai muốn rao bán, ai muốn tỏ tình, ai muốn chửi bới nhau, chửi bới GM, ai muốn tìm ck, tìm vk… đều có thể *phát ngôn* trên kênh thế giới. ‎— —！Hệ thống mặc định tên kênh & tên người chơi khác bản thân cùng một màu xanh, tên mình màu trắng nhưng vì đây là theo góc nhìn của anh Mãnh nên mình mặc định tất cả đều là “người chơi khác” và màu tên trùng với màu kênh thế giới. Như phần chat mật, nội dung đ8ang trên kênh thế giới thích màu gì cũng đc!

2. Chương 2: Động Tâm

Nhìn thấy tử điện chở bóng lưng hai người dần khuất xa, không biết vì cái gì, trong lòng thoáng có một chút…đau lòng.
Sau đó, Hạ Thiên mỗi ngày cố định làm nhiện vụ sư môn ngày càng ít dần. Hạ Thiên bị Mộng Tiểu Tiên kéo vào bang của mình, thuận tiện nhét vào nhóm làm nhiệm vụ.

Hạ Thiên mau đến địa cung!

Hạ Thiên mau đi chạy thương!

Hạ Thiên mau lên giết Ác tặc tạo phản!

Hạ Thiên nhanh đến Thánh Thú Sơn giết Dã Trư Đầu Mục!

Hạ Thiên vào đội đi tập kích môn phái!

Hạ Thiên nhanh đi đánh cờ!

Dần dần, Hạ Thiên rốt cục cáo biệt máy trò chơi nhiệm vụ, đi train. Từ khi có thể chạy thương, cậu liền yêu thích cảm giác thỏa mãn khi kiếm được “tiền lớn” này. Mỗi ngày online trước chạy đầy 8 chuyến thương, làm tiếp nhiệm vụ sư môn, bất quá cũng có vài lần bởi vì bị kéo đi phụ bản mà lỡ mất nhiệm vụ sư môn.

Hạ Thiên trang bị cực kỳ nát vụn, chỗ duy nhất đáng khen chính là tâm pháp đủ cao, bởi vì mỗi lần thăng cấp cậu nhất định sẽ dành thời gian đi thăng cấp tâm pháp, cậu chỉ nghĩ đơn giản, tâm pháp càng cao càng tốt —— đương nhiên, cái này cũng có thể xem là đúng. Bất quá, càng về sau tăng cấp tâm pháp cần tiền càng ngày càng nhiều. Cậu rốt cục nghe lời mọi người tạm dừng tăng tâm pháp —— vẫn là trước để dành tiền mua bảo bảo huyết tế, bằng không mỗi lần thêm máu cho đồng đội phải dừng lại ăn thêm lam dược rất tốn thời gian của mọi người.

Được rồi, ta thừa nhận, bọn tiêu tiểu ra bí kíp bán tiền nhiều hơn so với làm nhiệm vụ môn phái, đi hoạt động, nhiệm vụ phụ bản kinh nghiệm cùng độ kích thích cũng so với làm nhiệm vụ sư môn buồn tẻ thú vị hơn rất nhiều, Hạ Thiên hiện tại rốt cục cũng giống với các game thủ bình thường của Thiên Long.

Nhưng… Ta chính là khó chịu!

Nhìn thấy Hạ Thiên cấp bậc càng ngày càng lên cao, trang bị cũng dần dần cải được thiện, lòng ta càng lúc càng nôn nóng.

Rồi đến một ngày, rất nhiều ngày sau đó cũng không thấy thân ảnh Hạ Thiên.

Ta càng ngày càng muốn cùng cậu nói chuyện, càng ngày càng muốn tới gần cậu, uốn nắn cậu, chỉ đạo cậu, cũng hoài niệm từng lời nói thập phần ngu xuẩn trước đây của cậu, muốn tiếp tục nghe cậu cầu khẩn gọi ta “Mãnh Long đại nhân”.

Nhưng ta, chỉ là một NPC.

….

“Ta nói Long Long a, ngươi gần đây tính tình không được tốt lắm thì phải. Đệ tử môn phái ta một đám kêu khổ thấu trời, hại GM lại đang bị mắng chửi té tát trên kênh thế giới kia kìa.” Chưởng môn Nga My Mạnh Thanh Thanh rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

Mãnh Long buồn bực thở dài.

“Lại tức giận cái gì a? Đến, Long Long nói cho nghĩa mẫu biết có cái gì phiền não nào?” Sư phụ truyền thụ khinh công Tôn Nhị Nương nghe thấy được mùi bát quái, hưng phấn truy hỏi, nàng đã sớm rảnh rỗi đến mốc meo luôn rồi.

Sư phụ tiếp dẫn bái sư Lý thập nhị nương: “Là do đệ tử Nga My quá nhiều, lượng công việc quá lớn hay sao?“

Sư phụ tiếp dẫn phụ bản Liễu Tam Muội: “Nếu không thì chính là vì…tất cả NPC trên Nga My ta đều là nữ tử đi, ngươi vì vậy mà hậm hực sao?“

“Không đúng không đúng, Long Long chúng ta đây là đang yêu đương a.” Truyền thụ kỹ năng phụ trợ [Linh tâm thuật] Hổ Tam Nương một câu trúng đích.

Mãnh Long lại tiếp tục thở dài.

Truyền thụ khinh công Tôn Nhị nương: “Không có phủ định tức là thừa nhận?“

Lý Thập Nhị Nương: “Thật sự? Đối phương là ai? Võ Đang? Mộ Dung? Hay là Thiếu Lâm?“

Môn phái tiếp dẫn sứ: “Vì cái gì không phải là Nga My chúng ta?“

Truyền thụ kỹ năng sống [Chế phù]Hàn Ánh Tuyết: “Vô nghĩa! Nếu có thể thì đã có từ lâu rồi, còn chờ đến hiện tại sao?“

Truyền thụ kỹ năng cưỡi phụng Tiêu Tương Thủy: “Giời ạ! Thập nhị nương, Võ Đang, Mộ Dung cũng thôi đi, Thiếu Lâm tự NPC đều là hòa thượng, Long Long chúng ta không đến mức khẩu vị nặng như vậy đi?”

NPC quản lý phụng hoàng Tiêu Tương Ngọc: “Tiêu Dao! Tiêu Dao hảo! Tuy rằng quần áo có điểm khó nhìn nhưng là kỹ năng soái a!”

Mạnh Thanh Thanh: “Shut up!“

“…” Hoàn toàn yên tĩnh.

Hoa đào tiên yếu ớt hỏi: “Chưởng môn, từ vừa rồi nghĩa là gì?“

Kim Đỉnh Phụng Hoàng: “Ngươi vậy mà không hiểu à, đây là chưởng môn theo mấy bạn nhỏ game thủ học được đó, ý tứ là “Câm miệng đi!” “

Mạnh Thanh Thanh: “Khụ khụ, được rồi được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Long Long yêu đương, Nga My ta non xanh nước biết rốt cục cũng có mùa xuân, đây chính là đại sự a. Long Long ngươi yên tâm, bọn tỷ muội khẳng định giúp ngươi. Bất quá, ngươi phải trả lời ta trước mấy vấn đề.”

Một đám em gái chờ mong chưởng môn đại nhân đặt câu hỏi.

“Đầu tiên, đối phương là nam hay nữ?”

Mãnh Long: “… Nam.”

Một viên đá làm dạy lên ngàn con song dữ, đông đảo em gái lập tức bùng nổ.

“Thật sự? Thật sự? Chân chính BL thật a!“

“Xong rồi, Tiểu Tuyết bị đồng hoá rồi!“

“Long Long nhu mềm như vậy, khẳng định chỉ có thể gả ra ngoài, ai, thực thương tâm.“

“Dựa vào cái gì? Nga My ta chỉ có duy nhất một nam tử thôi đó! Muốn theo Long Long phải nhất định chịu ở rể! Ở rể!“

“Đủ rồi!! Nghe ta hỏi vấn đề thứ hai.” Mạnh Thanh Thanh lại đi ra trấn an quần chúng, “Long Long, người đó thuộc môn phái nào?”

“… Nga My.” Mãnh Long gục đầu trả lời.

“Nga My hảo Nga My hảo, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài.“

“Hảo cái gì mà hảo, Nga My ta NPC có nam nhân khác hay sao?“

“Đúng nga, không phải NPC, thì chỉ có thể là…”

Game thủ.

Nghĩ đến đáp án này, đông đảo em gái Nga My lặp tức im bặt, các nàng rốt cuộc biết Mãnh Long vì cái gì u buồn như vậy.

NPC cùng game thủ yêu đương, nhất định chính là bi kịch.

NPC là số liệu con người sáng tạo, nhưng là tại trò chơi này ở phiên bản thứ 2 nguyên thế giới đã được trao cho hình tượng, chức năng, thậm chí tính cách, ngay khi con người còn chưa phát hiện được, bọn hắn dần dần đã có ý thức của chính mình.

Trong bọn họ truyền lưu một mối tình xưa. Boss cuối Phiêu Miểu Phong Lý Thu Thủy đã yêu một game thủ cấp cao. Đó là vào thời điểm mấy năm trước phụ bản Phiêu Miểu Phong vừa được mở, từng đội cao thủ mỗi ngày đều đi “Phiêu”, nhưng mỗi ngày đều bị giết đến thê thảm, sau lại rốt cục có một ngày, ở trong đội ngũ cuối cùng có một nhân vật Minh Giáo còn sống với lượng máu ít ỏi gian nan phóng ngã Lý Thu Thủy. Một khắc này, Lý Thu Thủy liền đã yêu nam nhân lần đầu tiên chinh phục mình.

Lý Thu Thủy thực buồn khổ, chỉ có thể mỗi ngày chờ mong game thủ kia đến, nàng kết giao với toàn bộ NPC trong game, vì hắn hộ tống khi vào phụ bản, giúp đỡ hắn đục lỗ, khảm ngọc, trang bị tạo ra giám định RP không ai bằng.

Thẳng đến có một ngày, đệ tử Minh Giáo kia dẫn theo một nữ Võ Đang ăn diện vô cùng xinh đẹp, ở phụ bản mở miệng một tiếng chồng ơi, một tiếng vợ à vô cùng thân thiết. Lý Thu Thủy đương trường cuồng hóa, trực tiếp làm cho diệt đội. (aka chết ráo XD~~) Oán hận càng làm cho nàng tiến hoá, trải qua một loạt điều chỉnh BUG, cuối cùng đã hình thành một phó bản vô cùng lợi hại.

Sau đó…

Tất nhiên không có sau đó.

NPC trong game bất luận cách rất xa chỉ cần phát mấy sóng điện là có thể khai thông lẫn nhau, nói chuyện phiếm. Nhưng là bọn họ cùng game thủ lại làm không được. Bởi vì, toàn bộ khung đối thoại đều bị lập trình, bọn họ giãy không ra được trình tự trói buộc. Cho nên, NPC yêu game thủ, là nhất định bi kịch. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nhìn người mình thích say mê, gửi gắm tất cả tâm ý vào đó.

Tiêu Tương Thủy yếu ớt khuyên: “Khó trách lần trước Hồ Diên Báo nói với ta, Long Long tìm hắn hỏi thăm về một game thủ.“

Thôi Lục Hoa: “Nói như vậy, các ác tặc tạo phản cũng có tìm ta đề cập tới.“

Truyền thụ [Linh tâm thuật] Hổ Tam Nương: “Kêu là Hạ Thiên thì phải?“

Thôi Lục Hoa: “Được rồi, hình như là game thủ tiểu bạch trước kia mỗi ngày làm nhiệm vụ sư môn đó a.“

Mạnh Thanh Thanh: “Tốt lắm, đừng nói nữa. Long Long a, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, mau chóng quên hắn đi.”

Mãnh Long vực dậy tinh thần, cố nở một nụ cười nói: “Ta rất rõ ràng, cám ơn mọi người quan tâm. Các tỷ muội cũng đừng quá lo lắng cho ta, cho ta chút thời gian là tốt rồi.”

Nụ cười khó coi như vậy khiến các tỷ muội Nga My đều đau lòng.

“Ô ô, hảo ngược a, ta muốn khóc...”

———————

Lại một đống chú thích a

Bí kíp huyết tế/cao huyết tế: chuyển 1 phần lớn máu của pet thành khí (thanh màu lam) cho gamer, tiền mua thức ăn cho pet thấp hơn rất nhiều tiền mua thuốc “bổ khí”. Vì tính năng đặc thù nên hầu như mấy con này đa số đều có máu rất “trâu” để bù lại. Đây là loại bí kíp hữu hiệu nhất cho pet chuyên dùng của phái Nga My vì tất cả các chiêu thức dùng để buff, bơm máu cho mình+đồng đội của Nga My đều hao rất, rất nhiều khí. Bí kíp cao huyết tế chuyển đc nhiều máu thành khí hơn huyết tế. Pet săn đc đôi khi may mắn có sẵn huyết tế còn ko thì gamer phải mua sách ở chợ hoặc thương khố ép thêm cho pet. Đây là hai con pet, con trên ép huyết tế, con dưới ép cao huyết tế:

Con này là thú cưỡi “tử điện” của Mộng Tiểu Tiên, có thể cưỡi đôi, rất nhiều game thủ nữ thích (dù tớ chẳng thấy nó đẹp chỗ nào cả:”)

Chạy thương: hoạt động có thể làm hằng ngày khi đã vào bang và được Bang chủ, P. Bang chủ hoặc sứ giả nội vụ cấp “giấy phép” thương nhân, có thể kiếm khá nhiều tiền nếu chăm chỉ:)

Đánh cờ: phụ bản Trân Long kỳ cuộc, diễn ra vào 12h trưa và 7h tối, mỗi ngày đc vào 1 lần. Người chơi đánh vỡ 200 quân cờ đen và trắng sẽ xuất hiện Boss cuối Viễn cổ kỳ hồn ra nhiều vật phẩm giá trị, nhất là [Tân mãn thần phù] để làm thần khí.

Tập kích môn phái: còn gọi là “đánh lén” môn phái, xoát ác bá, xoát tiêu tiểu…diễn ra nhiều lần trong ngày, mỗi lần xuất hiện tại 1 môn phái khác nhau và chỉ có đệ tử môn phái đó là đội trưởng thì đội mới nhận đc nv. Ác bá trong môn phái thường rơi ra bí kíp, tâm pháp võ công các môn phái…

Dã trư bạo loạn: người chơi phải mang đẳng cấp tối thiểu là 40, lập tổ đội ít nhất là 3 người. Mỗi ngày vào lúc 14h00 và 21h30 có thể tiến vào Thánh Thú Sơn để bắt đầu tham gia sự kiện. Tham gia phụ bản Dã Trư Bạo Loạn và tiêu diệt Dã Trư Đầu Mục, giải cứu linh thú sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị như: ngọc cấp 3, bí kíp võ công cho pet…

Này thì Tôn Nhị Nương:

Còn đây là Lý thập nhị nương và Thôi Lục Hoa:

Hàn Ánh Tuyết cùng Hổ Tam Nương:

Tiêu Tương Thủy, Tiêu Tương Ngọc:

Liễu Tam Muội:

Kim Đỉnh Phụng Hoàng:

Mấy “em” Đào Tiên:

Bản đồ núi Nga My:

*Số 1 (chữ “NHẬM”): là vị trí *chiến lược* của anh Mãnh

*Số 2 (chữ “SƯ” & “VÕ”) là “chỗ ở” của: Lý thập nhị nương và Thôi Lục Hoa

*Số 3 (chữ “KINH”) là thầy dạy khing công: Tôn Nhị Nương

*Số 4 là 2 bà thầy dạy “bay” với bán “thú bay”: Tiêu Tương Thủy, Tiêu Tương Ngọc

*Số 5 (chữ “NGHỆ”) là chỗ dạy “nghề tay trái” của phái Nga My: Hàn Ánh Tuyết & Hổ Tam Nương

*Số 6 là cửa vô phụ bản môn phái: Liễu Tam Muội

*Số 7 là chỗ: mấy em đào tiên đứng múa ~^0^

~*Số 8 là con *chym* Kim Đỉnh Phụng Hoàng (con này b.thường chưng làm kiểng, lâu lâu anh Long giao cho cái bình đựng tiên đan để đệ tử môn phái đi nuôi nó ^^)

*Số 9 (chữ “TRUYỀN”) là “xe vận tải tốc hành”: Dương Tứ Nương

3. Chương 3: Em Muốn Kết Hôn Sao?

Tác giả chú thích: bắt côn trùng là một việc vô cùng nhàm chán, muốn tra toạ độ người khác phải dùng công cụ “Vụ ảnh tầm tung”, “Thổ linh châu” dùng để đánh dấu vị trí dịch chuyển. Chúc xem văn vui vẻ.^^
Mãnh Long luôn cảm thấy có gì đó không giống với lúc trước.

Loại cảm giác này từ sau phiên bản cập nhật hôm qua thì càng rõ ràng hơn, nhưng hắn vẫn nói không nên lời có chỗ nào bất đồng.

【 Thế giới 】 [Hạ Thiên]: 105 105105cần một bảo bảo huyết tế hàng “chất”! Ai có PM cho giá! 5252

Cậu rốt cục có đủ tiền mua pet huyết tế rồi sao?

Mãnh Long lại một trận vừa cao hứng vừa rối rắm. Vào những lúc chính mình không biết, cậu ấy đã dần chậm rãi thay đổi rồi, loại cảm giác này, thực không thể chịu nổi. Rõ ràng tự dặn lòng là phải quên đi, rồi lại không khống chế được mà nhớ mong, day dứt.

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Hạ Thiên.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: 128 hi, anh có bảo bảo huyết tế hả? Có thể gửi tư liệu qua cho tôi xem không?

【 Mật 】 [Mãnh Long]: … Hạ Thiên?

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: 212 là tôi. Oa, tên anh nhìn thiệt gần gũi a. (=.=” chắc chỉ có mỗi cậu thấy gần gũi thôi)

【 Mật 】 [Mãnh Long]: … Cậu nhìn thấy lời nhắn của tôi?

【 Mật 】 [Hạ Thiên]:194 Đúng vậy a! Không phải anh gửi tin nhầm người đấy chứ? Sao có khả năng, anh rõ ràng vừa gọi tên của tôi mà...74

【 Mật 】 [Mãnh Long]: …

Mãnh Long bị dọa sợ, ngay sau đó là không thể khống chế được mừng như điên.

Vừa rồi hắn chỉ theo bản năng mà đem sóng điện phát ra, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Hạ Thiên lại có thể trả lời lại!

Mãnh Long ổn định tâm thần, tùy tiện tìm một game thủ khác gửi tin mật sang “Xin chào”.

Bên kia rất nhanh trả lời lại “?”.

Mãnh Long chưa từ bỏ ý định, lại thử thêm nhiều người khác, đại bộ phận đều đáp lại.

Hắn lập tức hỏi Liễu Tam muội: “Tam muội. Ngươi có thể chat mật với game thủ không? Ý của ta là game thủ có thể nhìn thấy tin ngươi gửi qua, không phải là nội dung do lập trình sẵn.”

Liễu Tam muội: “177 Long Long nhà người bị BUG à? Như thế nào sẽ hỏi loại vấn đề này?”

“Trước đừng hỏi, ngươi giúp ta thử xem.”

“Đương nhiên nhìn không được, sóng điện đều phát không tới. Long Long, ngươi có phải hay không tưởng niệm quá hóa rồ rồi? Đầu óc không bị hư chỗ nào chứ?”

Mãnh Long ổn định tâm thần: “Không nói chuyện này nữa, hẹn gặp lại.”

【 Mật 】 [Mãnh Long]: vì cái gì không làm nhiệm vụ sư môn nữa?

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: 132 không có biện pháp, gần đây vừa onl đã bị người kéo đi, ngay cả thời gian chạy thương cũng không có.129

【 Mật 】 [Mãnh Long]: cậu...

Mãnh Long giống như thiên ngôn vạn ngữ đều mắc kẹt ở yết hầu, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Từ ngày đó trở đi, Hạ Thiên liền có thêm một quyển”Bách khoa toàn thư” thần bí—— Mãnh Long, vô luận vào phụ bản phải đánh thế nào hay phải đi săn BOSS dã ngoại ở đâu, Mãnh Long giống như không gì không biết, bạn bè Hạ Thiên đều nghe nói bên cạnh cậu bỗng dung xuất hiện một cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua hắn, thậm chí có lời đồn đãi, hắn là GM—— bằng không như thế nào sẽ biết tọa độ BOSS rõ ràng như thế? Hơn nữa, vận khí của Hạ Thiên từ trước đến nay đều thực làm người khác hâm mộ!

Dần dần, Hạ Thiên cũng càng ngày càng thích người đàn ông kiên nhẫn, trầm ổn này, bất cứ lúc nào cậu onl đều thấy anh đã chờ sẵn. Dần dần, không chỉ trong trò chơi, những phiền não trong hiện thực cậu cũng hướng anh kể hết. Không thể phủ nhận, Mãnh Long thật là một người giỏi lắng nghe —— nhưng thật ra anh đối với những vấn đề xung quanh cậu cũng không quá lý giải.

Ở vô số lần được anh khuyên giải hoặc an ủi, Hạ Thiên cực kỳ hứng thú quấn quít lấy Mãnh Long đòi gặp acc của anh.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: thân ái, thiệt quá thất bại mà, chúng ta nhận thức lâu như vậy lại chưa từng thấy qua hình dáng acc của anh, lăn lộn cầu gặp mặt! 97 (gặp mặt ở đây là gặp trong game, =0=” anh Long chưa hề cho em nó thấy *bộ dáng* của ảnh, seo mà THẤY đc cơ chứ >0>

Mãnh Long nhìn thấy từ “Thân ái” kia, tuy rằng đã được “phổ cập giáo dục” đấy chỉ là câu cửa miệng rất thịnh hành trong giới trẻ nhưng hắn vẫn nhịn không được khóe miệng nhếch lên, mặt thấy nóng nóng, nhưng sau khi thấy yêu cầu của Hạ Thiên, tâm lại lạnh xuống, hắn chua sót hồi phục tinh thần.

(Từ “Thân ái” trong thế giới mạng TQ thường đc các bạn trẻ dùng để gọi đùa là chính, kiểu như bên mình hay gọi “Tềnh iêu ơi” hay “Honey”, “Baby” vậy đó ^^)

【 Mật 】 [Mãnh Long]: chưa tới lúc…

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: 16……….182 lại là chưa tới lúc! Anh có thật sự muốn làm bạn với tôi không vậy? 42tôi dùng vụ ảnh tầm tung xác định vị trí của anh cũng không ra, anh nhất định là GM đúng không?

Mãnh Long không thể trả lời.

Kỳ thật, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn gặp mặt Hạ Thiên, muốn cùng cậu đi phụ bản, thay cậu đánh BOSS, giúp cậu thêm máu, muốn cùng cậu trong trò chơi thaoi3 mái hưởng thụ.

Nhưng, hắn chỉ là một NPC mà thôi, một hình thể chứa hàng đống số liệu bên trong, ngay cả bây giờ có thể cùng người trong lòng nói chuyện đều đã là lộc trời ban rồi.

Mãnh Long càng ngày càng buồn bực không vui, làm cho game thủ làm nhiệm vụ sư môn than thở chửi mắng không dứt, tỷ muội trên Nga My Sơn đối với “nam tử duy nhất” luôn được tất cả mọi người yêu chiều sủng ái lo lắng không thôi.

Tâm tình buồn bực bức bối của Mãnh Long đạt đến đỉnh điểm khi hay tin Hạ Thiên muốn kết hôn, đối tượng quả nhiên là Mộng Tiểu Tiên.

Mộng Tiểu Tiên là một nhân yêu, một nhân yêu “chuyên bơm máu” cường hãn, chuyện này cơ hồ toàn bộ người chơi đều biết. (nhân yêu: nam chơi acc nữ)

Vào một ngày, Lạc Dương nổi lên tầng tầng “mạn thiên hoa vũ” bay đầy trời, lại vào một ngày khác, kênh thế giới cơ hồ bị dòng hệ thống thông báo “Mộng Tiểu Tiên thâm tình tặng cho Hạ Thiên 999 đóa hoa hồng” lấp đầy.

Trong lúc nhất thời, tin tức hai người sắp kết hôn lặp tức vang xa, ngay sau đó là hàng loạt bạn bè phát loa trêu chọc cùng chúc phúc, cùng với hàng loạt kẻ thù châm chọc khiêu khích “gay kết hôn…” này nọ các loại, hầu như đồng loạt kẻ thù của Mộng Tiểu Tiên đều rủ nhau kéo tới.

Bất quá, trong trò chơi có không ít ví dụ hai người chơi nam kết hôn, đương nhiên không có mấy ai thực sự để tâm, hơn nữa trên căn bản là vì khi cùng chiến đấu, đi train sẽ có thêm nhiều lợi ích mà thôi, bởi vậy những châm chọc này cơ bản chính là gãi không đúng chỗ ngứa. Đại bộ phận game thủ đều thích hóng hớt chuyện vui, coi như giúp cuộc sống trong trò chơi của mình càng thêm thú vị.

(Thường sau khi kết hôn, vợ chồng cùng đi train, phó bản sẽ được cộng thêm %exp, các buff và một vài kỹ năng hỗ trợ rất khá nên không ít 2 game thủ nam, hoặc nữ kết hôn để “hưởng lợi”, tuy nhiên acc thì phải là 1 nam-1 nữ, TL chưa có “chính sách” cho dân đồng tính kết hôn đâu >”>

Bên ngoài thành khói thuốc súng tràn ngập, Mãnh Long trong này cũng lửa giận bốc lên cao, trước tiên mật Hạ Thiên.

【 Mật 】 [Mãnh Long]: cậu muốn kết hôn với Mộng Tiểu Tiên?

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: 178 anh biết rồi à, he he, đêm nay tám giờ nha, anh sẽ đến tham gia chứ?181

Lời nói của Hạ Thiên lộ ra vui sướng cùng ngượng ngùng khiến Mãnh Long tức giận đến nội thương.

【 Mật 】 [Mãnh Long]: cưới một nhân yêu khiến cậu cao hứng đến thế?

Lời vừa nói ra, Hạ Thiên khẽ nhíu mi, Mãnh Long trước mắt đột nhiên trở nên góc cạnh, sắc sảo hoàn toàn không giống với người đàn ông luôn thành thục, ổn trọng, ôn nhu săn sóc cùng giỏi lắng, khuôn phép lúc thường.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: như thế nào ngay cả anh cũng nói như vậy? 213 Dù thế nào đây cũng là ta lần đầu tiên tôi ở trong trò chơi kết hôn a. Mộng Mộng rất tốt, sau khi cưới còn có thêm kỹ năng vợ chồng cùng nhau chơi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mộng Mộng? Thực thân thiết.

Trước mắt hiện ra xưng hô cực kỳ chói mắt này khiến Mãnh Long giận không kềm chế được, hắn buột miệng nói ra ——

【 Mật 】 [Mãnh Long]: chỉ là vì kỹ năng vợ chồng? Như vậy ai cũng có thể sao? Tôi cũng có thể?

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: đương nhiên không phải ai cũng có thể! Mộng Mộng tốt lắm, đối với tôi rất tốt, cùng cậu ấy kết hôn tôi rất vui vẻ! Còn anh? Anh chịu xuất hiện trước mặt tôi rồi nói sau! Hừ! 77

Một giây sau, Hạ Thiên logout, cậu phải ra ngoài ăn cơm, buổi tối còn muốn trở về chuẩn bị hôn lễ.

Mãnh Long tâm tình chìm sâu vào đáy cốc.

Hắn không thể chịu đựng được Hạ Thiên theo người khác kết hôn, cho dù chỉ là vì kỹ năng vợ chồng!

Có lẽ đối với Hạ Thiên cũng như đại đa số game thủ mà nói, trò chơi chỉ là một thế giới giả tưởng mặc sức vui đùa. Nhưng đối Mãnh Long mà nói, đây cũng là nơi sinh tồn duy nhất của hắn, công việc của hắn, bằng hữu của hắn tất cả đều ở trong này, cho nên hắn đối với tất cả mọi thứ trong trò chơi đều thực sự nghiêm túc, càng không thể trơ mắt đứng nhìn người trong lòng tổ chức hôn lễ với kẻ khác!

Hắn… Không muốn tiếp tục làm một người giấu mặt chỉ có thể gửi tin mật cho cậu, hắn muốn cùng Hạ Thiên, ít nhất ở trong thế giới này, chân chính ở cạnh nhau.

Nhưng là… Mãnh Long nhìn nhìn bầu trời Nga My Sơn, đây là nơi từ khi hắn có ý thức đã một tấc không rời…

Ta rốt cuộc phải làm gì?!

Ta không muốn chỉ là một NPC!!!

——————————————–

Liệu anh có giành lại em trước khi hôn lễ cử hành? Cùng đón xem^^

Pháo hoa Mạn thiên hoa vũ: pháo hoa toàn cảnh, ví dụ như đứng tại kho Lạc Dương để phóng thì cả thành Lạc Dương gamer đều có thể thấy được. Pháo hoa hình cánh hoa màu hồng bay bay rất đẹp, là loại pháo hoa dùng để tỏ tình, hay chúc mừng đám cưới rất hay được gamer yêu thích không chỉ vì nó đẹp mà mỗi lần phóng sẽ có dòng thông báo của hệ thống chạy khắp màn hình ai cũng thấy được.

999 đóa hoa hồng: Giúp +5000 điểm hảo hữu với đối tượng đc tặng. Trong TLBB, muốn kết hôn thì 2 người (khác phái) phải có trên 1000 điểm hảo hữu. Điểm hảo hữu càng cao khi cùng nhau tổ đội train quái, train boss sẽ được tăng thêm nhiều buff, exp rất có lợi, hơn nữa còn có thể học được nhiều loại kỹ năng khác nhau.

Giá 1 bó hoa hồng 999 bông ở game TLBB là 7520KNB, tương đương 564.00 Đ. Nếu muốn tặng nhiều như Tiểu Tiên thì tớ tính sơ sơ ko dưới 5 triệu Đ. =0=” Đó là lí do vì sao ngta hay nói game TLBB là nơi để đại gia “khoe giàu”.

Về cái vụ Hạ Thiên tưởng anh Long bán hàng bảo gửi qua xem:

Trong TLBB, khi rao bán trên kênh TG, Lân cận, Môn phái, Bang phái, chat mật… người chơi bấm Ctrl+ click vào món đồ trong túi hoặc tên pet trong kho pet trên người thì trong khung chat sẽ hiện ra đại loại như vầy: [Ngạc ngư biến dị], [Hồng bảo thạch cấp 3], [Tân mãn thần phù cấp 1]… Những người chơi khác nhìn thấy có thể click vào các chữ khác màu đó sẽ hiện ra một bảng thông tin chi tiết về món đồ, pet mà mình quan tâm. Có 2 trường hợp:

+ Người chơi tag sẵn các món cần bán và rao trên đủ mọi loại kênh (trừ chat mật =.=”)

+ Người chơi muốn mua 1 món nào đó (như Hạ Thiên ở đây muốn mua pet bảo bảo có skill huyết tế) sẽ rao trên đủ loại kênh, ai có thì chat mật với người mua và cũng bấm Ctrl+click vào món đồ để hiện tên lên khung chat, đối phương có thể check hàng trước khi “thuận mua vừa bán” tiến hành giao dịch.

Về phần chú thích bên trên của tác giả (thiệt cũng không biết để làm gì nữa =.=”)

Bắt đom đóm: Từ map Tây Hồ có thể vào Dạ Tây Hồ (y sì Tây Hồ nhưng mà là buổi tối) để bắt đom đóm

Vụ ảnh tầm tung: Tra “tung tích” của đối phương đúng đến từng tung độ, hoành độ thường dùng để thuận tiện tập kích giết bất ngờ khi bạn í “lỡ chân” ra khỏi thành. Rất thường đc nhắc đến trong các đam mỹ về game TLBB. Tớ cảm thấy cái này rất phí tiền vì khá mắc 100KNB mà chỉ dùng đc 1 lần =.=” Chỉ dành cho các đại gia truy tìm giết lẫn nhau thôi XD

~(Vì cái gì search = tiếng Việt ko ra =.=”)

Thổ linh châu: Có thề dùng đc 10 lần, dịch chuyển tức thì đến 1 địa điểm đã định vị trước, ngon hơn dùng phù định vị vì nó có thể đổi địa điểm định vị bất kỳ còn phù định vị chỉ dùng để định vị 1 điểm duy nhất. (Ví dụ: tớ đang ở Nhạn Bắc và định vị ở tọa độ (103 ; 80) thì dù tớ ở bất kỳ đâu cũng có thể về lại đúng điểm đó. Nếu ko thích Nhạn Bắc tớ có thể đến map khác và bấm định vị lại). Tuy nhiên chỉ dùng đc 10 lần mà giá đến 80KNB. TT^TT

– Thêm 1 số lưu ý nhỏ:

+ Bối cảnh game TLBB là cổ trang nên tớ tự cho phép các nhân vật xưng ta, ngươi, hắn…

+ Nhưng người chơi nói chuyện với nhau thì là anh-tôi, cậu-tôi, mình, tớ… như chúng ta vẫn hay dùng. Còn Mãnh Long tớ cũng để xưng hô hiện đại như vậy với Hạ Thiên là vì “nhập gia tùy tục”, em sao anh vậy XD

~+ Nhiều lúc ngứa tay muốn chèn icon trong lời thoại của anh Long nhưng tớ thấy anh khá nghiêm túc, chín chắn sẽ ko bắng nhắng như “cái lũ” gamer khùng khùng kia, càng ko nhìu chiện như mấy iêm Nga My nên tớ vẫn “nhót” tay ko dám chèn.

4. Chương 4: Game Thủ Mãnh Long

Có lẽ, trên đời thật sự có kỳ tích.
Mãnh Long nhìn NPC “Mãnh Long” đột nhiên đứng phía sau lưng mình, cố gắng bảo trì bình tĩnh.

Nhưng,..

Trời ạ!! A!! GM a a a!! (GM: Game Master)

Ta.. ta…ta vậy mà lại có thân thể!!!

Không, không đúng, ta lúc trước cũng có thân thể, mà “nó” hiện tại vẫn đứng nguyên như cũ phía sau 1 “thân thể” khác vừa được tạo ra của ta.

Thế giới này làm sao vậy?!

Không đúng, rốt cuộc là ta làm sao vậy?!

Mãnh Long bị kinh hách không nhỏ.

Đúng vậy, hắn có thêm một thân thể biết cử động, đi lại, bình thường như các game thủ khác.

Mãnh Long run rẩy nhìn thân thể của mình, nam Nga My cấp cao trang phục môn phái cấp 3, trên tay trống trơn không có vũ khí, trên đầu đề tên hai chữ “Mãnh Long”, bên cạnh nhân vật có sắp xếp một dãy nút: Trang bị, Sủng vật, Hảo hữu, Kỹ năng, Kỵ (thú cưỡi), Tay nải (túi đựng đồ)…

Mãnh Long run rẩy nhất nhất bấm mở từng nút tra xem, “giao diện” bình thường của nhân vật hiện ra đối với hắn đều phi thường xa lạ.

Tọa kỵ của hắn là hồng Phượng Hoàng thường thấy của phái Nga My, ô trang bị, ô sủng vật, khung bạn tốt cùng tay nải đều không có gì hết. (anh thật nghèo =0=”)

Không ngờ hắn đường đường cấp 102 như thế ngay cả vũ khí đều không có! (khụ, có lẽ tác giả bỏ chơi lâu nên viết anh Long cấp 102 là cao nhất, thật ra gamer bây h phải 119 mới đc xem là cao nhất (≧∇≦)/)

Mãnh Long thần tình hắc tuyến (‎— —|||), tiếp tục điểm mở ô kỹ năng, cũng may bên trong kỹ năng đầy đủ mọi thứ, tâm pháp tất cả các quyển đều full.

Làm NPC giao nhiệm vụ của phái Nga My, hắn đối với kỹ năng phái Nga My so với các game thủ khác đều nắm vững hơn gấp nhiều lần, có thể nói, cho dù đồng dạng tâm pháp tăng đủ, nếu game thủ “cởi quần áo” ra PK với hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. (cởi quần áo= tháo trang bị trên người ra)

Hơn nữa, làm một acc “lỏa thể”, các trị số phòng ngự, công kích, linh lực của Mãnh Long có thể khẳng định đều thật sự dị thường khách quan.

Này cũng xem như hợp lý.

Mãnh Long thanh thản thu nhận.

Nhìn thời gian hệ thống, cách tám giờ còn tới hơn hai giờ. Hắn ở hệ thống tra tìm tên người chơi “Hạ Thiên”, cậu vẫn chưa online.

Vẫn còn thời gian.

Mãnh Long nắm chặt nắm tay, làm ra một quyết định trọng đại.

Hắn muốn cướp dâu!

Thật ra, chỉ dựa vào hắn một thật tâm pháp kỹ năng đều full nhưng trang bị không có, ngọc không, vũ khí cũng không lấy biết lấy cái gì để PK với Mộng Tiểu Tiên để cướp dâu đây?

Mãnh Long cũng rõ ràng, chính mình ở trong thế giới này, kỹ năng full chính là bình thường, trang bị tốt chỉ tăng thêm một vài trị số, PK này nọ xét đến cùng phải dựa vào đập ngọc. (khảm bảo thạch cho trang bị, vũ khí)

Cho nên, nếu muốn cướp dâu, bước đầu tiên phải chuẩn bị thật đầy đủ.

Kế hoạch vạch ra xong, Mãnh Long cuối cùng xoay lại nhìn NPC “Mãnh Long” phía sau, quyết đoán cưỡi Hồng Phượng Hoàng bay về phía Môn phái tiếp dẫn sứ Dương Tứ Nương.

Dương Tứ Nương: ngài muốn đến thành thị nào?

A. Đại Lý

B. Tô Châu

C. Lạc Dương

D. Lâu Lan

Mãnh Long đang muốn lựa chọn Lạc Dương, khung đối thoại lại đột nhiên tiêu thất.

Kỳ quái.

Hắn lại điểm mở lựa chọn “Lạc Dương”, khung đối thoại lại lần nữa biến mất.

Thử đi thử lại vài lần, Mãnh Long rốt cục phát hiện không đúng. Tuy rằng thế giới này thường xuyên động kinh, nhưng loại BUG này cũng quá không tiêu chuẩn đi.

“Tứ Nương, ta muốn đi Lạc Dương.”

Nguyên bản lão Tứ nương mỉm cười một cách thể thức hóa đột nhiên trở nên sống động, kêu to sợ hãi: “Ôi! Thật sự là Long Long nha!! Các tỷ muội mau tới!! Có chuyện lớn rồi!! Sét đánh! Trời sập!!”

Trong nhất thời, toàn thể em gái Nga My tâm trạng bùng nổ dữ dội.

Chưởng môn Mạnh Thanh Thanh cố gắng kiềm chế các muội muội đang kích động: “Làm sao vậy Tứ Nương? Ta mới vừa tỉnh ngủ chỉ nghe thấy tiếng ngươi kêu gào.”

Thôi Lục Hoa: “Đúng a, làm gì gào thét ầm ĩ vậy, xảy ra đại sự gì?”

Hoa đào tiên: “Dương tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?”

…

Dương Tứ Nương: “Là Long Long!! Long Long “tá thi hoàn hồn”! Muốn rời khỏi Nga My!!”

Tá thi hoàn hồn?

Mãnh Long ngoáy ngoáy lỗ tai, xác định chính mình không có nghe nhầm, bỗng nhiên nghĩ đến có điều gì đó không đúng, lập tức hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy game thủ phản ứng bình thường như trước. Xem ra chỉ có một mình hắn có thể chứng kiến, vì thế, Mãnh Long có chút yên tâm.

Sau một lát, các muội muội Nga My rốt cục cũng hiểu ra được vấn đề, sóng điện từ trên xuống dưới đảo quanh thân thể mới của Mãnh Long, chặc lưỡi tấm tắc.

Hàn Ánh Tuyết cắn khăn tay: “Thật khiến người ta hâm mộ quá a, người ta cũng muốn đi dạo phố.”

Thôi Lục Hoa: “Long Long nói mau! Làm sao ngươi lại đột nhiên trở nên như vậy?”

Mãnh Long sờ sờ mũi, nói: “Ta cũng không biết, đùng một cái, tự nhiên thành như vậy.”

Tôn Nhị nương: “Ta cảm thấy có lẽ là BUG, chắc lập trình viên mới được tuyển vào phạm sai lầm, cấp cho Tiểu Long Long nhà ta được một cái tiện nghi.”

“Ai, có vẻ là như vậy.” Nhóm em gái đồng loạt gật gật đầu.

Mạnh Thanh Thanh nhãn tình sáng lên: “Long Long đây là muốn đi giết người sao?”

Thôi Lục Hoa: “Đúng nga, có thân thể, bằng bản lĩnh của Tiểu Long Long phái Nga My chúng ta còn không đánh cho địch nhân răng rụng đầy đất hay sao? Lại có thể dám cùng Long Long nhà ta cướp người! Long Long, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ!”

Hỗ Tam Nương: “Đừng a, kia Mộng Tiểu Tiên cũng là đệ tử phái Nga My ta a, dù sao cũng không phải ngoại nhân. Công bình cạnh tranh đi, yên tâm, Long Long, ta nhất định ủng hộ ngươi!”

Kim Đỉnh Phụng Hoàng: “Cướp dâu! Cướp dâu đi!”

Tiểu hoàng hầu: “Cố lên! Cố lên!”

Tiểu bạch hầu: “Cố gắng! Cố gắng!”

Tiểu hắc hầu: “Giết a! Giết a!”

Hiện trường loạn thành một đống, nhóm các em gái Nga My tình cảm mãnh liệt dâng trào.

Cuối cùng vẫn là chưởng môn Mạnh Thanh Thanh mở miệng “trấn an lòng dân”:

“Shut up!”

Phút chốc, mọi người ngậm miệng lại.

Lý thập nhị nương vai vế cao nhất yếu ớt nói thầm một câu: “Lại nói câu “chợ búa” này nữa”. Ân, hai từ này cùng hai từ thông dụng GM hay BUG rõ ràng bất đồng.

Mạnh Thanh Thanh trừng mắt nhìn Lý thập nhị nương, xoay người đối Mãnh Long nói: “Long Long, ngươi muốn làm cái gì thì hãy đi làm đi. Nếu quả thật là BUG, ngươi sớm hay muộn cũng phải trở về, hãy quý trọng đoạn thời gian ngắn ngủi này.”

Mãnh Long nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của đông đảo tỷ muội vẫn sớm chiều ở chung, kiên định gật gật đầu, xoay người ly khai Nga My Sơn.

——————

Kế tiếp hai giờ, toàn bộ kênh hệ thống đều bị những dòng thông báo như thế này lấp đầy: “Người chơi Mãnh Long trang bị cấp XX đục lỗ thứ 4”, “Người chơi Mãnh Long trang bị cấp XX khảm bảo thạch XX cấp 5 “, “Người chơi Mãnh Long đem biến dị Thượng Cổ Thần Viên ngộ tính tăng lên 8…9…10” khiến hầu hết game thủ đều lóa mắt.

“Lại là một tên nhà giàu mới nổi.” Một game thủ cảm thán.

“Lại là một tên Nga My bạo lực a.” Game thủ Thiên Long ghen tị nói.

“Tên hảo nhìn quen mắt, thiệt muốn đập thằng này một trận.” Vị “huynh đệ” từng bị nhiệm vụ sư môn phái Nga My chà đạp nghiến răng nghiến lợi nói.

GM tâm tình rất tốt: lại có đứa coi tiền như rác! Tuy rằng không phải ngọc cấp 6, cấp 7, nhưng cấp 5 cũng không tồi rồi.

Đúng vậy, quả thật không tệ.

Ngọc cấp 4 50 RMB (RMB: nhân dân tệ, 1 nhân dân tệ= 3000đ ) 1 viên, ngọc cấp 5 250 RMB (lưu ý: đây là giá từ hồi xửa xưa rồi =.=), toàn thân 60 chỗ khảm bảo thạch, chỉnh chu tất cả cũng mất hai vạn (= 60tr Đ), còn không chính là thu mua trang bị cực phẩm, pet cực phẩm, đục lỗ, vũ khí, ám khí, điêu văn,… Mỗi một thứ đều phải chi tiền, quan trọng hơn nữa là phải có vận khí tốt!

Game Thiên Long Bát Bộ tự xưng là game online miễn phí, kì thực là một cỗ máy “hút máu” không đáy, bất quá, luôn có người sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy sự ngưỡng mộ, cổ vũ phù phiếm từ người chơi khác, NPH tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Từng có lời đồn đãi một game thủ nào đó đã “thân ái tặng” cho game Thiên Long hơn một trăm vạn (3 tỷ Đ, xưa rồi, ở có người tới mấy chục tỷ luôn >__), cơ="" hồ="" không="" ai="" hoài="" nghi="" tính="" chân="" thật="" của="" việc="" này,="" bởi="" vì="" ngọc="" mà="" đại="" gia="" kia="" đập="" là="" ngọc="" cấp="" 7,="" một="" viên="" cấp="" 7="" tính="" ra="" cũng="" đã="" gần="" 6000="" rmb="" rồi="" a!="" khụ="" khụ,="" lạc="" đề="" rồi.="" dù="" sao="" ở="" trong="" game="" thiên="" long,="" một="" acc="" toàn="" thân="" ngọc="" cấp="" 5,="" đặc="" biệt="" là="" acc="" nga="" my,="" chỉ="" cần="" thao="" tác="" khá,="" biết="" tự="" bảo="" vệ="" mình="" cơ="" bản="" đều="" không="" thành="" vấn="" đề,="" nhưng="" nếu="" so="" với="" cấp="" cao="" thì="" cũng="" không="" phải="" quá="" nổi="" trội.="" mấu="" chốt="" là,="" mộng="" tiểu="" tiên="" cũng="" là="" acc="" toàn="" thân="" đập="" ngọc="" cấp="" 5.="" mãnh="" long="" cũng="" không="" muốn="" tỏ="" ra="" quá="" xa="" xỉ="" thu="" hút="" sự="" chú="" ý="" của="" nhiều="" người.="" nhưng="" “kế="" hoạch”="" ban="" đầu="" vẫn="" phải="" kiên="" trì="" thực="" hiện="" cho="" xong.="" dựa="" vào="" giao="" tình="" ngày="" xưa="" cùng="" “mị="" lực="" vô="" song”="" của="" toàn="" bộ="" tỷ="" muội="" phái="" nga="" my,="" mãnh="" long="" ở="" lạc="" dương="" triệu="" thiên="" sư="" “xin”="" được="" kha="" khá="" điểm="" thưởng.="" ở="" tô="" châu="" npc="" âu="" dã="" tử="" nhờ="" giúp="" chế="" luyện="" ra="" thần="" khí="" song="" đoản="" của="" phái="" nga="" my="" có="" hai="" dòng="" toàn="" mỹ.="" sau="" đó="" dùng="" điểm="" thưởng,="" mua="" một="" đám="" nhận="" cách,="" luyện="" ngọc,="" hăm="" hở="" tìm="" đến="" npc="" kỹ="" năng="" công="" nghệ="" cùng="" npc="" kỹ="" năng="" may="" mặc.="" nhờ="" có="" các="" tỷ="" muội="" nga="" my="" “mau="" mồm="" mau="" miệng”="" thông="" tri="" mở="" đường,="" hắn="" dễ="" dàng="" có="" được="" một="" bộ="" full="" trang="" bị="" 8="" sao,="" giám="" định="" toàn="" mỹ,="" tất="" cả="" các="" dòng="" đều="" phù="" hợp="" với="" chức="" nghiệp="" của="" nga="" my.="" kế="" tiếp,="" hắn="" lại="" phải="" lo="" đến="" ám="" khí,="" pet,="" võ="" hồn,="" đục="" lỗ,="" tẩy="" thuộc="" tính,="" tẩy="" kỹ="" năng,="" đập="" ngọc,="" tăng="" căn="" cốt,="" ngộ="" tính="" của="" pet…="" tô="" châu,="" lạc="" dương,="" đại="" lý,="" lâu="" lan="" một="" đám="" npc="" bị="" mãnh="" long="" quấy="" nhiễu="" không="" ngừng.="" (phải="" rồi,="" người="" ta="" tốn="" mấy="" tháng,="" mấy="" năm="" mới="" “tân="" trang”="" đầy="" đủ,="" còn="" anh="" lại="" chỉ="" muốn="" có="" tất="" cả="" trong="" 2h="">”>

Cũng may mọi người đối với Nga My Sơn luôn luôn lễ độ —— còn có môn phái nào có khả năng bơm máu, hồi sinh được nữa đâu? Bởi vậy, đối với “đại thiếu gia” duy nhất của phái Nga My được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái cũng phải cấp cho vài phần mặt mũi, huống chi là từ xưa đến nay hắn lại còn là “game thủ NPC” độc nhất vô nhị! Tất cả mọi người chờ mong hắn có thể làm được điều gì đó không tầm thường, làm nên mặt mũi của tất cả NPC trong game! =0=

Cho nên, chỉ trong hai giờ, một acc Nga My toàn thân chói lóa chính thức lên sàn!

Lúc này, cách hôn lễ còn đến mười phút, nhưng loa, kênh thế giới đều đã bị oanh tạc dữ dội.

—————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xem hắn chuẩn bị thật kích thích!! QAQ ta cũng muốn...

Bữa h bận rộn nhiều chuyện quá TT^TT làm PPT cho 8-9 môn học, mệt đứ đừ luôn :( Mà chương này dài hơn mấy chương trước nhỉ? Cũng có nhiều thứ nếu giải thích ra thì hơi dài dòng rắc rối, nói chung…phải chơi rồi mới biết XD

Chương này anh vẫn chứ cướp dâu ╮(╯▽╰)╭, đợi chương sau nha mọi người O(∩_∩)O

Về đục lỗ thứ 4 trước nha: Trong TLBB trước khi ép ngọc vào trang bị, vũ khí thì phải đục lỗ, đi kèm đó là các thể loại đục từ cấp 1x-10x. Thông thường 3 lỗ đầu có thể đục = các loại này (tùy cấp của trang bị mình mặc): Chi tiết tận tường cách đục lỗ trang bị, khảm ngọc cho bạn nào quan tâm: tl.gate /ThongTin/264/3/0/268/Duc-Lo–Kham-Ngoc.aspx

Và độ thành công thì cực kì…hên xui. Có người đục 3 lỗ trúng cả 3. Có người đục 1 lỗ tốn cả chục cái. Càng lên cao đồ đục lỗ càng mắc, và lỗ sau thì dễ trật hơn lỗ trước (lỗ 1: trúng 100%, lỗ 2: tầm 70% và lỗ 3: còn khoảng 50%) Riêng lỗ thứ 4 chắc chắn trúng nhưng tiền bỏ ra thì…=.= đục ba lỗ kia ko thể so sánh được. Trang bị từ cấp 90 trở lên mới được đục lỗ thứ 4 và đây là 2 cách+giá cả: NPC Trình Giảo Thiết [221; 229] tại Lâu Lan:

⇔ Sử dụng Điểm Kim Chi Tiễn và tiêu hao 3000 vàng. Bằng hữu có thể sở hữu Điểm Kim Chi Tiễn từ Tiền Trang của đại nhân Tôn Tiến Bảo. ⇔ Sử dụng Hàn Ngọc Tinh Túy và tiêu hao 300 vàng. Bằng hữu có thể sở hữu Hàn Ngọc Tinh Túy qua việc hợp thành Huyền Thiên Hàn Ngọc. Còn đây là Huyền thiên hàn ngọc (bên trái) dùng để hợp thành Hàn ngọc tinh túy (bên phải). Ở server mình, Huyền thiên hàn ngọc 1 cái 150-200v. Gộp 5 cái lại+ chi phí cũng hơn 1000v rồi cơ mà cái này chỉ rớt chỗ Lâu Lan Phiêu Miễu Phong thôi nên cũng hơi bị ít. >__

Xem thêm tại: tl.gate /News/TinNong/2010/05/7DF7CF7AD/duc-lo-thu-4-tren-trang-bi—toa-sang-nguon-suc-manh-...

Về NPC kỹ năng công nghệ và may mặc: NPC chuyên chế đồ (trang phục: mão, áo, hộ thủ, quần, hộ uyển, hài +trang sức: nhẫn, dây chuyền), h rất ít người chế kiểu này nhưng đây là phiên bản cũ nên vẫn còn thông dụng. Giải thích thật sự rất dài dòng nên các bạn xem thêm tại đây nhé:

+ Công nghệ: tl.gate /ThongTin/241/3/0/247/Cong-Nghe.aspx

+ May mặc: tl.gate /ThongTin/241/3/0/246/May-Mac.aspx

Ám khí: 1 loại vũ khí hỗ trợ thêm cho người chơi, có nhiều loại, nhiều cấp bậc: Phi Hoàng Thạch (cấp 30), Mai Hoa Tiêu (cấp 50), Băng Phách Thần Châm (cấp 70), đây là 1 VD:

Ám khí có 3 kỹ năng hỗ trợ: Ném Ám Khí, Ám Khí Đả Huyệt, Ám Khí Hộ Thể nhận tại Lạc Dương Yến Thanh [109; 200]

+ Ném Ám Khí: Khi Ám Khí đạt cấp 40 mới có thể nhận.

► Cứ 3 giây tạo một lần sát thương cho đối thủ theo một số điểm nhất định, mỗi lần 15 giây.

►Tăng Ngoại Công; Độc Công; Nội Công; Hỏa Công; Huyền Công; Băng Công…. cho bản thân đến một số điểm nhất định.

+ Ám Khí Đả Huyệt: Ám Khí đạt cấp 70 mới có thể nhận.

► Định thân mục tiêu trong 6 giây.

► Khiến mục tiêu hôn mê, kéo dài trong 6 giây.

► Giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 10 giây.

► Giảm Nội – Ngoại Công trên mục tiêu theo một số điểm nhất định trong 30 giây.

+ Ám Khí Hộ Thể: Ám Khí đạt cấp 90 mới có thể nhận.

► Tăng Nội Lực, Thể Lực, Cường Lực, Thân Pháp, Trí Lực, Ngoại Thủ…. cho bản thân theo một số điểm nhất định.

Võ Hồn: 1 dạng trang bị hỗ trợ thêm các dòng thuộc tính cho gamer, có thể đục lỗ bình thường như các trang bị khác, có 2 loại dành cho phái Nội (Ngự Dao Bàn) và phái Ngoại (Lưu Ly Diễm):

Võ hồn này gọi là “võ hồn rác” còn phải wa nhiều bước “tắm gội”, tân trang, make-up, xịt “nước bông” nữa mới ngon đc, dưới đây là 1 số võ hồn đã đủ đk “lên sàn catwalk”:

Tăng ngộ tính cho pet: để ép ngộ tính sẽ có 2 cách nâng, mình nói cách đơn giản nhất: Dùng Căn Cốt Đan sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Để thực hiện việc ép Ngộ tính sau khi đã chuẩn bị sẵn Căn Cốt Đan đến gặp NPC Vân Phi Phi tại Tô Châu và bắt đầu thực hiện việc ép Ngộ tính cho Trân thú.

Càng nâng cao thì càng dễ thất bại, và rớt cấp về các cấp thấp hơn. (VD: dùng CCĐ sơ cấp tăng NT đến 3, tiếp tục dùng CCĐ trung cấp tăng đến 4, bấm thêm cái nữa, nếu xui xẻo ko tăng lên 5 sẽ rớt xuống 2 và phải làm lại.)

Áo thời trang Nga My cấp 3 và thần khí song đoản Đại Châu Lam Dạ:

Pet Thượng cổ thần viên: (con mặc áo giáp á:”>)

Điêu văn: dùng để “khảm” lên trang bị tăng 1 số thuộc tính nhất định, gần giống như ngọc nhưng điêu văn trên cái tên gọi là đã “chỉ định” phải khảm vô vị trí nào rồi (VD: Trang sức Nội lực điêu văn cấp X~ Điêu văn tăng thuộc tính nội lực cho gamer tùy vào cấp của nó và chỉ đc “ép” lên trang sức: nhẫn, dây chuyền…)

–> Để chế được điêu văn những món sau:

+ Cái quan trong nhất: Đồ tường (Bản vẽ). Trên mỗi tấm đồ tường sẽ có hướng dẫn cần nguyên liệu phụ nào để hợp thành Điêu Văn như hình dưới.

Tìm đồ tường tại phụ bản, mua ở “chợ trời” Lạc Dương, Tô Châu hoặc lụm trong shop KNB:

Nguyên liệu phụ để hợp thành Điêu Văn thông thường là Hoàng Chỉ và Đan Thanh.

Mỗi tấm đồ tường chỉ có giá trị sử dụng trong 30 ngày, nếu sau 30 ngày vẫn chưa hợp thành Điêu Văn, đồ tường sẽ mất giá trị. Điêu Văn sau khi được hợp thành có thể sử dụng vĩnh viễn.

–> Khắc điêu văn lên trang bị: cần phải có đạo cụ Điêu Văn Thực Khắc Dung Tễ

–> Tháo điêu văn trên trang bị: cần đạo cụ Dung Kim Phấn

–> Cường hóa điêu văn: cần đạo cụ Kim Tàm Ty),>

5. Chương 5: Cướp “dâu”, Dễ Hay Khó?

Lúc này, cách hôn lễ còn đến mười phút, nhưng loa, kênh thế giới đều đã bị oanh tạc dữ dội.
Kẻ thù chế nhạo, bạn bè đòi quà cưới, hủ nữ chúc phúc… Cuối tuần là thời gian hoàng kim, nên trên loa cũng phi thường náo nhiệt.

Mãnh Long mật “tân nương tử”:

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Không được kết hôn với Hạ Thiên!

【 Mật 】 [Mộng Tiểu Tiên]: …Ai đó? Hổng phải là fan hâm mộ của tui chứ?194

【 Mật 】 [Mãnh Long]: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Mỗi một chữ “Ha ha” phía sau đều có thêm icon MLGB ((#”) 凸).

(MLGB = 妈了个逼= tương tự như MB: *đờ mờ*, đậu xanh rau má >__>

【 Mật 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Sorry, em trai à, tối nay anh đây nhất định phải kết hôn là điều chắc chắn rồi, bất quá, anh cũng không để ý cho em gia nhập hậu cung của anh đâu.185

Mộng Tiểu Tiên đã gần cấp 110, đối Mãnh Long cấp 102 gọi một tiếng em trai cũng không phải không thể. Đổi lại bình thường, Mộng Tiểu Tiên sẽ cho rằng đây lại là một acc mới nổi thích vung tiền.

Bất quá, cái tên này nhìn có chút quen quen…

【 Mật 】 [Mộng Tiểu Tiên]: A! Cậu là người bạn thần bí kia của Hạ Thiên đúng không? GM à?

【 Mật 】 [Mãnh Long]: … Tôi không phải GM.

【 Mật 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Vậy là cậu đến thay người khác chuyển lời? Hay là cậu cũng thích tiểu Thiên Thiên? 181

Mộng Tiểu Tiên bắt đầu tám nhảm không ngừng.

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Tóm lại, không được kết hôn với cậu ta!

【 Mật 】 [Mộng Tiểu Tiên]: ha ha, nếu tui hổng đáp ứng thì sao?152

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Đánh tới chừng nào cậu đáp ứng thì thôi.

【 Mật 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Hửm? Ha ha, được thôi, lôi đài Lạc Dương dzô làm vài hiệp đi chú em.44

Cuộc sống game thủ thông thường nếu trên người đập đầy ngọc 4, ngọc 5 cơ bản đều thích suốt ngày đánh nhau, mà theo “giang hồ” đồn đãi, “Mãnh Long” tên này không nổi tiếng xíu nào hết. Bởi vậy, Mộng Tiểu Tiên rất có lòng tin sẽ thắng.

Hắn cũng có lý do tự tin, Nga My full ngọc 5, kỹ thuật PK vô đối, không ít acc đập ngọc cao hơn vẫn bị hắn mài cho chết.

Đáng tiếc, thế sự vô thường…

Sau khi PK bị giết, Mộng Tiểu Tiên vẫn không cách nào hiểu được.

Hắn đương nhiên đã kiểm tra qua trang bị của Mãnh Long, cũng thu hồi một ít khinh thường, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ứng chiến. Nhưng, tại sao hắn có thể dễ dàng bị miễu sát (giết trong chớp mắt) như vậy?!

Chiêu quân xuất tái, Nguyệt lạc Tây Sơn, Tây tử bổng tâm, Cửu âm thần trảo…

Mỗi một tổ hợp kỹ năng xuất ra đều hoàn mỹ, liên tiếp đến không chê vào đâu được, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác không hề có thời gian làm lạnh! (chính là như vậy đó =0=)

(thgian làm lạnh= cool down: là cái thời gian chờ để kỹ năng hồi rồi mới được dùng tiếp, nhanh thì mười mấy giây, có cái chậm thì mất nửa tiếng đến 1 tiếng, Cửu âm thần trảo nửa tiếng__>

Mỗi khi bị đánh trúng máu đều rớt không ngừng, giá trị thương tổn cũng cao quá mức bình thường!

Không thể hiểu nổi, trang bị ngang nhau, kháng cũng có, không thể nào có lực sát thương mạnh như vậy a. Chẳng lẽ là do tâm pháp quá cao?

【 Mật 】[Mãnh Long]: Cậu thua, thỉnh tuân thủ ước định.

【 Mật 】[Mộng Tiểu Tiên]: ha ha, em trai à, tôi khi nào thì có hứa hẹn với cậu? Cậu cứ giở nhật ký trò chuyện mà xem? Tiếp tục đi, nói không chừng tiếp tục đánh tôi sẽ đổi ý thì sao.

Mộng Tiểu Tiên sau mấy lần đánh thua cảm thấy thẹn quá hóa giận.

Mãnh Long cũng bị tên mặt dày mày dạn này chọc cho tức điên.

…

Mấy hiệp kế tiếp, người nào đó như trước bị ngược lên ngược xuống đủ các kiểu. Hai Nga My trang bị ngang nhau PK khẳng định tốn rất nhiều thời gian, tâm sức. Nhưng lạ là Mãnh Long cùng Mộng Tiểu Tiên PK lại mỗi lần chưa từng vượt quá 1 phút.

Mộng Tiểu Tiên càng bị người ngược, ngược lại càng hưng phấn hẳn lên, đem chuyện kết hôn ném ra sau đầu.

Thẳng đến khi bạn bè mở loa nhắc nhở: tiểu nương tử ở đâu, đã đến giờ lành òi nè~.99

Mãnh Long sắc mặt trầm xuống, lại nhấc chân giẫm lên thi thể của ai kia nói: Có phục hay không?

【 Mật 】[Mộng Tiểu Tiên]: Tui phục! 94 Anh đúng là cao thủ! Nhưng mà hôm nay tui vẫn nhất định phải kết hôn! 115Tui đi đây, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại! 116

Vốn dĩ, Mộng Tiểu Tiên đối với Hạ Thiên cũng không có chấp nhất dữ như vậy, nhưng là bị Mãnh Long đánh ra chiến ý. Chỉ cần nghĩ đến cùng Hạ Thiên kết hôn, không lo Mãnh Long sau này không tìm đến hắn… Mỗi ngày đều đánh nhau… Ân, cuộc sống trò chơi thật tốt đẹp.

Mộng Tiểu Tiên hướng Nguyệt lão bay đến, Mãnh Long vừa tức vừa vội: ở thành Lạc Dương, hắn muốn đổi sang trạng thái giết người đều không được, đợi có thể giết thì phải vào lễ đường, đến lúc đó gạo cũng đã thành cháo hết rồi!

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Hạ Thiên, không được kết hôn với cậu ta.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: 200 Mãnh, Mãnh Long! Thật là anh sao?! Ủa, sao tôi lại có thể nhận được tin của anh. Không đúng, lời của anh là có ý gì? (trong phụ bản lễ đường ko thể chat mật với người khác)

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Ý trên mặt chữ. Không được theo cậu ta kết hôn, muốn kết hôn thì kết với tôi đây này!

Hạ Thiên cả người ngây ngẩn cả người. Ừm, Mãnh Long thực ôn nhu, thực quan tâm cậu, là một hảo bằng hữu, nếu như là hôn nhân trong trò chơi, kết một cái cũng không có gì, nhưng là…

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Nhưng mà…nhưng mà anh là acc nam nha, như thế nào kết hôn đây? 20Cho dù là trò chơi, cũng không có cao cấp đến mức có thể kết hôn đồng tính a!132

Mãnh Long sửng sốt. (16 quê chưa anh?)

Hắn bị sự kiện có thân thể mới làm cho vui sướng đến mê muội, hoàn toàn xem nhẹ chuyện này!

Đúng lúc này, hệ thống công bố tin tức Mộng Tiểu Tiên cùng Hạ Thiên hỷ kết lương duyên.

…

Mãnh Long cuồng hóa ở lễ đường đuổi theo Mộng Tiểu Tiên giết n lần.

Rất nhiều bạn thân bắt đầu còn cười hì hì vây xem —— dù sao giết chú rể cũng là truyền thống, Mộng Tiểu Tiên cùng Hạ Thiên kết hôn, chú rể chân chính trái lại làm cho người ta xem nhẹ. Thấy Mộng Tiểu Tiên bị một Nga My full ngọc 5 miễu sát, bọn hắn hứng chí bình phẩm từ đầu đến chân, đem việc cô dâu chết lên chết xuống cực kỳ xem nhẹ. (bạn bè thế đấy =.=)

Mà Hạ Thiên thân là người biết rõ chân tướng thì một bên cố gắng đừng để dính đòn, một bên đem “tân nương tử” kéo sống lại.

Không thể tưởng được lần đầu tiên nhìn thấy “vẻ ngoài” của acc Mãnh Long lại là loại tình cảnh này.

Hù chết cậu 169!

Lúc sau, thấy Mộng Tiểu Tiên lần lượt ngã vào trong vũng máu, mấy hảo hữu rốt cục cũng không bình tĩnh nổi nữa, bắt đầu giúp đỡ vây công Mãnh Long. Trong những lúc như thế này, “va chạm ngoài ý muốn” luôn có thể xảy ra, mấy thằng đứng xem bị bão quét đến cũng lao vào trả đũa, dần dần khiến cho hiện trường một mảnh đại hỗn chiến!

Cuối cùng, hiện trường đã chết một mảng lớn, các “dũng sĩ” người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đem không khí hỷ đường lên cao cực độ. Mà Mãnh Long lại nghiễm nhiên còn sống, trên đầu của hắn treo thêm một cây búa máu chảy đầm đìa, rành rành một tên sát nhân khủng bố!

Nhất chiến thành danh!

Trải qua tiệc cưới lần đó đại khai sát giới, không hiểu ra sao ngay cả phái Nga My cũng nhịn không được run rẩy. Sát khí khiếp người như vậy, sức chiến đấu kinh người, giống như cùng Mộng Tiểu Tiên có thù không đội trời chung —— ai cũng cảm thấy may mắn vì cừu nhân của hắn không phải mình.

Có người dự đoán: tân cao thủ xuất hiện, giang hồ từ nay về sau phong ba không ngừng!

Bang phái đối địch vỗ tay cổ vũ, lời mời Mãnh Long nhập bang thi nhau kéo đến không ngừng.

Bất quá, Mãnh Long tất cả đều không để mắt đến, chỉ một lòng đuổi giết Mộng Tiểu Tiên, giết cho đến khi “thằng bé” căn bản không cách nào ra khỏi thành.

Bằng hữu của Mộng Tiểu Tiên giận dữ, bang chủ cũng muốn thay hắn báo thù, bất quá, đều bị Mộng Tiểu Tiên gạt đi.

“Đây là ân oán cá nhân, các ngươi đừng can thiệp vào.”

Đương sự đều nói như vậy, người khác cũng không thể nói thêm gì được, dần dần một ít lời đồn đãi quỷ dị bắt đầu truyền ra ngoài.

Mộng Tiểu Tiên đối người ta bội tình bạc nghĩa… bạn gái ngoài đời tìm tới cửa “đòi nợ”…

Lời đồn đãi càng truyền đi càng nhuốm màu “hường phấn”, nhóm hảo hữu cũng dần dần thu hồi phẫn uất trong lòng, lặng lẽ bàn chuyện Bát Quái.

Sau lại, lại có người phát hiện: Mãnh Long những khi Mộng Tiểu Tiên không onl đều ở bên cạnh bồi Hạ Thiên! Dẫn hắn luyện cấp, cùng đi phụ bản… Mặt dày mày dạn, hiển nhiên chính là trung khuyển công trong truyền thuyết!

Bát Quái càng nói càng hăng! Hủ nữ cũng thực hào hứng!

Những chuyện thế này khiến Hạ Thiên cảm thấy thực đau đầu.

Trong mắt cậu, Mộng Tiểu Tiên cùng Mãnh Long đều là hảo bằng hữu, thực chiếu cố đến mình. Cũng không biết Mãnh Long đối Mộng Tiểu Tiên rốt cuộc có chỗ nào căm giận đến mức như vậy. Chẳng lẽ thực sự là do mình cùng với Mộng Tiểu Tiên kết hôn? Đây cũng quá chuyện bé xé ra to đi?

Cậu đem chuyện này thay đổi thành câu chuyện cẩu huyết với 3 nhân vật tên A, B, C đem lên diễn đàn hỏi thử, lập tức có comment phản hồi: tình sát, tuyệt đối là tình sát! (chém nhau vì tình =0=) Chúc mừng A tiểu thụ bị si tình công theo đuổi.

Này xã hội đại đồng, Hạ Thiên đương nhiên biết công cùng thụ là có ý gì.

Nghĩ đến khả năng kia, được người ta thích thật khiến cho tiểu vũ trụ trong lòng cậu hoảng loạng không ngừng, cậu nhịn không được mật Mãnh Long.

【 Mật 】[Hạ Thiên]: anh đến tột cùng là vì sao cứ muốn đuổi giết tiểu Tiên? 213

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Bởi vì cậu ta kết hôn với cậu. Chỉ cần hai người ly hôn, tôi sẽ không giết cậu ta nữa. Chuyện này cậu đừng xen vào.

Làm sao có thể mặc kệ? Hạ Thiên nhìn người bên cạnh cần cù chăm chỉ đánh quái, lại nhìn nhìn kinh nghiệm chính mình từ từ bay lên, ma xui quỷ khiến thốt ra ý nghỉ trong lòng ——

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh…có phải hay không thích tôi?

6. Chương 6: “sóng Gió” Yy

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh…có phải hay không thích tôi?
Nhìn những lời này, Mãnh Long ngẩn ra, sau đó kiên định hồi phục.

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Phải

Hạ Thiên mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, sau đó vô ý thức đánh ra ——

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: tôi không phải yêu nhân (nữ chơi acc nam), chẳng lẽ “anh” là nữ? 132

【 Mật 】 [Mãnh Long]: tôi biết em là nam, tôi đương nhiên cũng vậy, tôi thích chính là con người em mà thôi.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: vậy ra, anh… là gay? 205

Mãnh Long đối với cái từ này thực xa lạ, nhưng không vì thế mà không đoán được ý nghĩa của nó.

【 Mật 】 [Mãnh Long]: tôi không biết, tôi chỉ thích em thôi.

Sau đó, Hạ Thiên trở nên vô cùng hoang mang. Dù trốn kiểu nào cũng không thoát, người nọ bộ dạng tha thiết mong chờ khiến người ta không nỡ từ chối, mà bản thân Hạ Thiên cũng đã dần quen với sự tồn tại của “người đó” bên cạnh mình rồi.

Mộng Tiểu Tiên bị giết đến lần thứ n của n thì đối Mãnh Long hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rốt cục cùng Hạ Thiên ly hôn.

Mãnh Long cũng lập tức đình chỉ việc đuổi giết hắn, bắt đầu toàn tâm toàn ý “theo đuổi” Hạ Thiên.

Dần dà, Mãnh Long đương nhiên “chiếm trọn” thời gian online của Hạ Thiên, dẫn cậu đi phụ bản, đi train, đi dạo “chợ”, trực tiếp lôi kéo cậu chạy thương, một tấc cũng không rời.

Mộng Tiểu Tiên tuy rằng ban đầu nhìn “tiểu” Nga My mình bồi dưỡng để chơi cùng bị đoạt mất có chút khó chịu. Nhưng mà đã gọi là tâm phục khẩu phục thì làm gì dám ý kiến ý cò, rất nhanh liền quẳng chuyện này ra sau đầu, mỗi ngày tìm người PK vui đến quên trời. Không có việc gì liền giả bộ đáng thương đem Hạ Thiên kéo đến hỗ trợ thêm máu, ý đồ thực tế là mượn tay “ai kia” đẳng cấp cực kì pro giúp mình xoay chuyển tình thế! Nhất là nếu có thằng ngu nào đó không có mắt lỡ tay giết chết Hạ Thiên… A di đà Phật, tự cầu nhiều phúc nha các chú em, tội lỗi, đúng là tội lỗi quá thể. =))

Dần dần, Mãnh Long cứ bám dính lấy Hạ Thiên nên đối với bang hội cũng có chút thân quen. Hạ Thiên vừa mở lời yêu cầu một cái, anh lập tức theo vào bang của “vợ” ngay. Ngoại trừ tất tất tật việc liên quan đến Hạ Thiên, Mãnh Long cái gì cũng không thèm để ý, nhưng mà có thể lôi kéo một cao thủ siêu VIP nào đó vào bang, dù chỉ là “trưng chơi cho đẹp” đám bang chúng vẫn là vô cùng đắc ý.

Một ngày đẹp trời, Mãnh Long cùng Hạ Thiên kết bái.

【 Hệ thống 】: Mãnh Long cùng Hạ Thiên không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia…

Không thể kết hôn, nhưng lời thề kiểu này cũng coi như an ủi, Mãnh Long thầm nghĩ.

Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể theo Hạ Thiên chơi bốn năm tiếng, nhưng với hắn mà nói đã là một loại đặc ân. Mãnh Long cảm thấy rất sung sướng, là sự sung sướng vụng trộm, cũng không biết khi nào sẽ bị tước đi.

Hạ Thiên đi vắng một vài hôm, thế là có không ít người tìm hắn bắt chuyện, cũng có không ít acc nhỏ nhờ hắn kéo, nhưng hắn vẫn không một chút hứng khởi. Tuyệt đại bộ phân đều từ chối khéo. Hắn che chắn toàn bộ kênh; lẳng lặng đứng một mình ở Nga My Sơn, thưởng thức điểu ngữ hoa hương; cùng bằng hữu thân mật chia sẻ niềm vui, cả nỗi bất an, lo lắng. Lơ đãng thoáng nhìn qua NPC Mãnh Long vẫn đứng cứng ngắc một chỗ như lúc đầu, hắn chua sót cười.

Mộng…sớm muộn rồi cũng phải tỉnh.

——————

Mấy ngày gần đây, bang phái của họ cùng một bang có tiếng tăm khác xảy ra tranh chấp lớn. Số lần bang chúng bị yêu cầu lên YY nghe chỉ huy chiến đấu ngày càng nhiều.

Hạ Thiên là Nga My phụ trách hậu kỳ thế nên chủ yếu là “tiếp tế” máu cho đồng đội.

Bất quá, làm cho người ta kỳ quái chính là, Mãnh Long chưa bao giờ lên YY.

【 Bang 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Mãnh Long sao lại không lên a 182, anh không biết dùng tôi dạy cho anh, không có mic thì nghe cũng được mà! 130Tôi xin anh luôn đó Long đại thiếu gia, đánh nhau không lên YY thì đánh thế quái nào được?118

Mộng Tiểu Tiên gấp đến độ trực tiếp ở kênh bang phái kêu gào.

【 Bang 】 [Mãnh Long]: thật ngại quá, không thể.

【 Bang 】[Mộng Tiểu Tiên]: vì cái gì a? 12

【 Bang 】 [Mãnh Long]: không vì cái gì cả.

Một bên Hạ Thiên cũng cảm giác kỳ quái. Mãnh Long cũng không phải dạng người bốc đồng, đối với chính mình thậm chí có thể nói là săn sóc ôn nhu. Bình thường nhìn anh ở cạnh đám bang chúng, tuy rằng hơi lộ vẻ lạnh lùng, nhưng tóm lại là giống như bây giờ cương quyết cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên.

【 Bang 】 [Mộng Tiểu Tiên]: anh không muốn nghe giọng Tiểu Thiên đáng yêu sao? Thực mềm, thật ngọt, như gạo nếp nhoa~65

【 Bang 】 [Hạ Thiên]: …

Mộng Tiểu Tiên ở trên YY đắc ý nói: “He he, tớ mới không tin, Tiểu Thiên dùng mỹ nam kế mà anh ta vẫn không động tâm!”

Hạ Thiên nhỏ giọng than thở: “Cậu đem tớ trở thành cái gì vậy?”

Mộng Tiểu Tiên trắng trợn đáp: “Chất kích thích a!”

Người bên ngoài: “Babe, good job!”

Mọi người ở đây đều tin chắc Mãnh Long sẽ lập tức leo lên YY theo Hạ Thiên ——

【 Bang 】[Mãnh Long]: cám ơn, không cần đâu.

Tâm Hạ Thiên lập tức chùng xuống.

Mộng Tiểu Tiên tức đến hộc máu: “Tôi kháo! Anh ta đổi tính rồi sao? Ngay cả Tiểu Thiên cũng không có tác dụng! Không giống tác phong thường ngày của anh ta a!”

【 Đội ngũ 】 [Hạ Thiên]: Anh vì sao không muốn lên YY? Mọi người có ý kiến rồi kìa.

Bên kia Mãnh Long không lập tức trả lời lại.

Hạ Thiên nhìn người bên cạnh tung một chiêu “Chiêu quân xuất tái” dẹp “loạn” xung quanh, phi thường khẳng định anh giờ phút này không có đi vắng.

Hạ Thiên luôn được anh sủng ái đến tận trời bắt đầu cảm thấy hơi hơi khó chịu.

【 Đội ngũ 】 [Hạ Thiên]: Nếu như em nói, em MUỐN nghe giọng của anh thì sao? 213

Mãnh Long động tác bỗng nhiên dừng lại. Sáu bảy tiểu quái vây quanh hắn cắn, trên người bay ra rất nhiều chữ “Miss” (chưa đánh trúng).

Hạ Thiên không khỏi im lặng thở dài, bên tai truyền đến tiếng Mộng Tiểu Tiên như ong vỡ tổ.

“Chắc chắn là có vấn đề! Anh ta suốt ngày chỉ có trên trò chơi. Cho dù là yêu nhân không nói lời nào cũng phải có lúc ra ngoài hít thở khí trời chứ, huống chi ảnh kỹ thuật siêu đẳng như vậy khẳng định không phải em gái. Ngày ngày ngâm mình trong trò chơi khẳng định không kết hôn, cũng không có con cái, vậy anh ta còn lo lắng cái gì?! Tiểu Thiên, cậu thử khuyên anh ta xem.”

Rất nhanh, Mãnh Long có phản ứng trở lại.

【 Bang 】 [Mãnh Long]: thực xin lỗi, quả thật tôi không thể lên YY. Thêm nữa, ngoại trừ trò chơi này, các thể loại phần mềm, ứng dụng trên mạng khác thỉnh bất luận người nào cũng không tiếp tục cùng tôi nói tới, cám ơn.

Mãnh Long cảm giác được không khí trong bang bởi vì hắn mà lạnh xuống, cũng cảm giác được Hạ Thiên bên người có biểu hiện hờn tủi.

Vừa mới bắt đầu nhận thức Hạ Thiên, hắn chỉ hy vọng có thể mỗi ngày được bồi bên cạnh cậu.

Sau khi phát hiện chính mình thực sự đã động tâm liền bắt đầu chờ mong có thể cùng cậu tiếp xúc nhiều hơn nữa, cho dù trò chuyện thôi cũng tốt lắm rồi.

Chính là càng ngày càng muốn ở cạnh cậu thật nhiều, cùng cậu chơi trò chơi này thật vui vẻ.

Từ lúc có được thân thể, lại nổi lên một lòng tham luyến khác—— có được cậu ở trong đời thực.

Yêu chính là như vậy, bao nhiêu cũng không thấy đủ, có được một lại muốn nhiều, thật nhiều hơn nữa.

Chuyện chính vì thế mà càng ngày càng vuột khỏi tầm kiểm soát.

Hắn, chỉ là là một tổ hợp số liệu trong trò chơi, sao có thể có thanh âm, sao có thể có hai tay dày rộng để ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu?

YY… Đối với kẻ khác mà nói tùy tay là có thể lập tức mở. Nhưng với hắn mà nói cũng chỉ một giấc mộng, một giấc mộng hoang đường đến nực cười mà thôi…

——————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngược đến ngược đi -. – ngày mai lại tiếp tục, có thể có 2 chương. Nếu ngày mốt cũng có bản thảo 2 chương, thì có thể kết thúc rồi. Cúi đầu.

Còn 4 chương nữa là hết roài~~ ủng hộ tớ nữa đi để tớ làm hết cho xong luôn nha các tềnh iêu~~o(≧∇≦o)

YY: thông thường mọi người hay dịch là tự sướng. Cơ mà ở đây là tên 1 phần mềm chat voice, nghe đâu còn có phòng “biểu diễn” (kiểu kiểu như chat room) để lên đó chọn bài hát hò. Các “phòng” như vậy thường do 1 người lập, nếu ko khóa người ngoài có thể “vào” được, còn nếu có khóa thì chỉ dùng cho “nội bộ” thôi. Các truyện võng phối, khi các Đại thần hát biểu diễn cho fan nghe cũng dùng cái này. Ngoài ra nó còn có các ứng dụng biến âm đủ kiểu “méo mó”, “vặn vẹo”.(￣^￣) Các bạn chơi game bên Tàu hay lên đó mỗi khi có bang chiến, liên minh chiến, thành chiến… Tại sao ư? Vì đánh nhau thì làm j còn tay để type chữ chỉ huy =0=”, bang chúng lên đó nghe “lãnh đạo” sai đâu đánh đó chứ sao nữa =)) Và đây là trang chủ của em nó:

.yy.com/ Logo hình con cáo (¬_¬)

7. Chương 7: Biến Mất

Tuy rằng không thể lên YY, nhưng Mãnh Long đánh nhau hay thêm máu đều như trước tuyệt hảo, đánh chữ tuy rằng tốn thời gian nhưng cũng không phải là vấn đề lớn, thôi thì cứ theo ý anh đi vậy.
Bất quá, Hạ Thiên lại bởi vì sự kiện kia mà u buồn một thời gian, nghĩ đến thái độ ngày đó của Mãnh Long, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.

Nguyên lai Mãnh Long cũng là sẽ có lúc cự tuyệt mình.

Hay là nói, Mãnh Long… không muốn nghe thanh âm của mình?

Kể từ lần đó, Mãnh Long cũng không tỏ ra thích mình rõ ràng nữa, anh ấy có thực sự thích mình không? Hoặc là đã suy nghĩ lại bắt đầu cảm thấy hối hận? (đứa nhỏ đáng thương lại bắt đầu loạn nghĩ rồi ╭(╯^╰)╮)

Hạ Thiên cả ngày miên man suy nghĩ, ngay cả trong phụ bản tâm hồn cũng như treo ngược cành cây, cũng may bởi vì có Mãnh Long bảo vệ, chết là điều dĩ nhiên không thể.

Mãnh Long nghĩ đến Hạ Thiên là bởi vì YY mà tức giận, không biết nên như thế nào an ủi cậu, chỉ ấp úng không lên tiếng, càng thêm ân cần chăm sóc ai kia.

Mà Mộng Tiểu Tiên đem hết thảy nhìn vào trong mắt, cười thầm trong lòng: xem ra tiểu ngốc đã sắp thông suốt rồi, quả nhiên là thiên ý khó cưỡng nha! Có nên đòi họ tiền lì xì cho bà mối là hắn hay không đây?

Sau đó một thời gian, bang phái Kính Nguyệt thắng đậm ở Phụng Hoàng Cổ Thành rốt cuộc leo lên vị trí Đệ nhất bang, thanh thế đủ đè bẹp tất cả các đối thủ khác. Bang chủ vui mừng nhướng mày, bàn tay to vung lên, nói cần tổ chức tụ họp. Các huynh đệ tỷ muội sẽ cùng nhau đến thành B ca hát uống rượu, hắn sẽ nhiệt tình tiếp đãi.

Acc của bang chủ là Minh Giáo full ngọc 7, tiền, tự nhiên không là vấn đề. Đương nhiên, trong bang Kính Nguyệt game thủ đông đảo, dám chi tiền cho game có cả khối người. Mặc dù không nhất định đều nguyện ý đến thành B, nhưng những người ở gần đó cũng không ít.

Một trận thảo luận diễn ra, có mười mấy người đồng ý đến dự buổi offline, Hạ Thiên ở thành T, rất gần với thành B nên cũng tham gia đội ngũ.

Thấy Mãnh Long đối với việc tụ họp không có chút nào phản ứng, Hạ Thiên tâm lý bỗng bồn chồn, lo lắng.

Trải qua vô số lần tự hỏi, cậu mông lung cảm giác mình đối với game thủ “Mãnh Long” này tựa hồ có một cảm giác quan tâm rất khó lý giải, nếu… Nếu có thể nhân buổi tụ họp này nhìn thấy đối phương, có lẽ cậu sẽ xác định rõ ràng tình cảm của mình, thậm chí… Cố lấy dũng khí đi hỏi đối phương.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh… sẽ tham gia tụ họp chứ?

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Không, mọi người cứ hảo hảo đi chơi cho vui.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Em muốn gặp anh.

【 Mật 】 [Mãnh Long]: …

Hạ Thiên cắn cắn môi, nhắm mắt mạnh đánh ra một hàng chữ.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Nếu anh còn thích em, nhất định sẽ tham gia, đúng không? Em muốn gặp anh, bởi vì, em muốn xác định một chuyện.

Mãnh Long không trả lời.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Em chờ anh đến.

Mấy ngày sau đó, Hạ Thiên cứ đứng ngồi không yên chờ đợi buổi tụ họp đến. Bề ngoài lại cùng Mãnh Long như chưa có chuyện gì phát sinh.

Mãnh Long thì tựa hồ so với trước càng thêm trầm mặc ít lời, nhưng đối với Hạ Thiên vẫn tốt đẹp ân cần như trước là điều rõ ràng, nửa phần cũng không hề thiếu sót.

Phản ứng của anh như vậy khiến Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu. Hạ Thiên có chút tức giận, giận anh ngó lơ lời đề nghị của mình, càng giận mình không dám đi hỏi thẳng anh.

Hạ Thiên tâm lý rối rắm, cố đoán xem đối phương rốt cuộc có ý tứ gì. Nếu không thích, vì cái gì còn đối với mình tốt như vậy? Nếu thích, vì cái gì không muốn đến để gặp mình? Nếu có việc bận không đến được, nói thẳng không được sao, cậu cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ.

Lời đã ra miệng, chỉ có thể chờ đợi ngày tụ họp đó đến.

Ở trong lúc Hạ Thiên cực kỳ rối rắm, Mãnh Long trong lòng cũng tuyệt không dễ chịu.

Sớm làm tốt tư tưởng sẽ bị từ chối, không nghĩ đến bỗng nhiên lại có hi vọng được đáp lại.

Một khắc này, Mãnh Long tâm như muốn nổ tung thành muôn ngàn pháo hoa rực rỡ, lại lập tức, bị một chậu nước lạnh hắt cho thanh tỉnh.

Hạ Thiên không thể thích hắn.

Hạ Thiên sao có thể thích hắn!!!

Trước đây, Mãnh Long thầm nghĩ toàn tâm toàn ý đối người trong lòng mình càng tốt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cảm thấy có thể được ở bên cạnh cậu đó là hạnh phúc, chưa bao giờ nghĩ tới cần Hạ Thiên đáp lại tình cảm của mình.

Mà hiện tại, hắn bị buộc phải đối mặt với một sự thật tàn khốc.

Trò chơi này chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của Hạ Thiên. Qua vài tuần, vài tháng hay thậm chí là vài năm, cậu tóm lại sẽ có lúc cảm thấy chán ngán, mệt mỏi. Có thể cậu sẽ không chơi nữa, hoặc tìm đến một trò chơi khác thịnh hành hơn. Nhóm người Mộng Tiểu Tiên có thể tiếp tục bồi cậu, cùng nhau ở trò chơi khác gầy dựng lại từ đầu, nhưng, Mãnh Long chính là không thể được.

“Mãnh Long” chỉ thuộc về thế giới game Thiên Long, thế giới này là toàn bộ của hắn, lại chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của Hạ Thiên. Trò chơi chung quy không thể thay thế cuộc sống, cũng chung quy không thể thực thể hóa thành cuộc sống.

Hắn khẳng định không thể bồi Hạ Thiên đi tiếp đoạn đường dài phía trước…

Biết rõ là một sai lầm, một hồi thương tâm, thà rằng, đừng để cho nó bắt đầu sẽ tốt hơn.

——————

Mãnh Long vẫn chưa đến!

Anh vậy mà không đến!

Ở nhà ga bắt xe trở lại thành T, Hạ Thiên chưa từ bỏ ý định tìm đến tiệm Internet gần đó lên game Thiên Long.

Mãnh Long rõ ràng đang onl.

Anh, cư nhiên còn có tâm tư online chơi trò chơi!

Hạ Thiên vừa tức vừa ấm ức không thể chịu nổi.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Anh cuối cùng vẫn không chịu đến, đây là câu trả lời của anh?

【 Mật 】 [Mãnh Long]: Thực xin lỗi.

Nước mắt không tự giác đã tuôn ra nơi hốc mắt Hạ Thiên.

Anh như thế nào có thể như vậy?

Tự dưng trêu chọc em, hiện tại một câu thực xin lỗi thì coi như xong sao?

Anh ấy đem mình trở thành cái gì?

Những quan tâm ấm áp lúc trước chẳng lẽ đều là giả sao?

Em thật sự không thể hiểu nổi anh nữa rồi!

Hạ Thiên càng nghĩ càng tức giận, đem bàn phím gõ bang bang, làm cho mọi người trong tiệm đều phải quay lại nhìn.

【 Mật 】 [Hạ Thiên]: Nếu lần này anh không xuất hiện, vậy sau này vĩnh viễn đừng đến gặp tôi nữa!

Logout, tắt máy, tức tốc leo lên xe lửa rời đi!

Trong trò chơi, nhìn thấy acc Hạ Thiên xám lại, Mãnh Long chua sót nghĩ: Như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn.

【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý, bởi vì phát hiện lỗi kỹ thuật, sau 3 phút nữa toàn bộ hệ thống sẽ tạm ngưng bảo trì, thời gian dự tính là 3h. Chân thành cáo lỗi cùng quý game thủ!

【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý, bởi vì phát hiện lỗi kỹ thuật, sau 3 phút nữa toàn bộ hệ thống sẽ tạm ngưng bảo trì, thời gian dự tính là 3h. Chân thành cáo lỗi cùng quý game thủ!

【Hệ thống 】: Thông báo khẩn! Game thủ chú ý,…

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4…

Nhìn thân thể mình càng ngày càng trong suốt, Mãnh Long hai mắt nhắm nghiền.

Biết rõ không có khả năng, lại vẫn cảm giác được có cái gì theo hốc mắt chảy ra, lướt qua gương mặt của mình.

Đây là…nước mắt… như con người vẫn hay nói sao?

Tạm biệt, tình yêu của ta.

Chúc em luôn hạnh phúc.

———————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gì kia, = = nếu end ở đây có thể hay không bị chọi gạch? (DD: đó là điều chắc chắc = =# *mài sẵn dao*) Kỳ thật còn có chương sau nữa… Tối nay 8h sẽ up tiếp…

Mình có nên ghi thêm trong phần thể loại là “thụ truy công”, “ngược tâm” ko nhỉ? ╮(╯▽╰)╭ Thiệt TMD cẩu huyết quá đi mất TT^TT. Chương này chỉ có 1 cái cần chú thích trong game hà:

Phụng Hoàng Cổ Thành Chinh Thảo:

Diễn ra mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 7 từ 20:00 – 22:00. Để vào thành, đến gặp NPC Lý Dã [148; 151] tại Thúc Hà Cổ Trấn. Sau 20h30, lối vào Phụng Hoàng Cổ Thành Chinh Thảo sẽ khép lại và bất cứ ai cũng không thể tiến vào tham chiến. Bất kỳ ai rời khỏi chiến trường đều sẽ không thể quay vào tham chiến tiếp tục.

Điều kiện tham chiến: Phải mang cấp 75 trở lên, tâm pháp trên 45 đồng thời phải là thành viên thuộc bang hội cấp 3 trở lên và bang hội ấy không được trong trạng thái bảo vệ thấp.

Sau khi trận chiến kết thúc, tên của thành chủ chiến thắng sẽ được xuất hiện trên chiến kỳ đài tại Phụng Hoàng Cổ Thành. Nhấn vào chiến kỳ, sẽ biết rõ thông tin của thành chủ và điều đặc biệt nhất là chỉ có những thành viên thuộc thành chủ chiến thắng mới có vinh dự kích hoạt Phụng Hoàng Lăng Mộ, đồng nghĩa với việc bất cứ tổ đội nào muốn tiến vào Lăng Mộ đều phải có sự dẫn đầu của vị đội trưởng thuộc bang hội đang là thành chủ Phụng Hoàng Cổ Thành.

Thành B: (theo mình nghĩ) là Bắc Kinh (Beijing)

Thành T: (cũng theo mình nghĩ) là Thiên Tân (Tianjin), giáp phía Đông Nam, cực gần Bắc Kinh ^__^

8. Chương 8: Chờ Đợi

Hạ Thiên đang giận lẫy nên quyết tâm không online lên game ba ngày. Ngay sau đó, cậu nhận được điện thoại khẩn cấp của Mộng Tiểu Tiên.
Mãnh Long biến mất rồi.

Mọi người tìm kiếm khắp trong game cũng không thấy.

Hệ thống tra tìm thì thông báo tài khoản này không tồn tại.

Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là người chơi đã xóa acc.

Xóa acc?

Chợt nghe tin tức này, Hạ Thiên cảm thấy khủng hoảng.

Cậu không thể tưởng tượng được chỉ vì một câu nói của mình mà có thể gây ảnh hưởng lớn đến vậy.

Đây chẳng qua chỉ là nói bừa mà thôi, cậu cũng không thật sự muốn anh rời đi; lại càng chưa từng nghĩ đến anh sẽ dùng phương thức này đoạn tuyệt tất cả.

Online được vài hôm, Hạ Thiên có chút không thích ứng được cảm giác trống rỗng không người bảo vệ sau lưng mình. Giật mình sửng sốt hồi lâu, trong lòng cậu trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn.

Giận chính mình, càng giận Mãnh Long nhiều hơn.

Cuối cùng, cậu cứng ngắc tự nói với chính mình: không có anh cũng chẳng thành vấn đề, trò chơi này của mình vẫn thật cao hứng, vui vẻ.

Thói quen, có thể dần thay đổi, một lần nữa đắp nặn lên cái mới.

Sau khi thuyết phục chính mình, cậu bắt đầu thử một lần nữa dung nhập trò chơi mà không có Mãnh Long.

…

Dần dần, tịch mịch như thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới.

Mỗi người đều có bạn của mình, cậu bỗng nhiên trở thành kẻ thừa thãi.

Cậu đã thật lâu không có cảm giác cô đơn như vậy. Trước đây, mỗi lần vừa onl, Mãnh Long liền gửi lời mời xin tổ đội qua, giống như thời thời khắc khắc đều đang chờ đợi mình. Trừ bỏ đi train, đi phụ bản, phần lớn thời gian trong đội ngũ chỉ có hai người bọn họ.

Một mình đi dạo phố, sẽ không có ai giúp cậu trả giá. (hóa ra anh Long cũng biết trả giá sao =0=”)

Tự tổ đội hạ phụ bản bị người khác ghét bỏ kỹ thuật không tốt, không ai nói giúp cậu.

Gặp phải PK nhóm cũng chẳng ai quan tâm đến thanh máu của cậu, vì cậu “tử trận” mà đại khai sát giới.

Bãi train tốt đã bị một đôi khác chiếm, tiểu muội muội Nga My đáng yêu đứng bên cạnh cổ vũ cho chàng Tiêu Dao đang cật lực “cày quái” không ngừng, không biết đang nói lời tâm tình gì.

Muốn cùng bằng hữu trong trò chơi lải nhải chuyện ở nhà, ở trường lại không cách nào mở miệng được, chung quy vẫn cảm thấy không thích hợp.

Người kia giống như vĩnh viễn đợi cậu online, vĩnh viễn ở bên cạnh bồi cậu, vĩnh viễn đem cậu trở thành người duy nhất trong lòng, ấy vậy mà cứ như thế…biến mất.

Có người nói cho cậu biết, Mãnh Long sau khi cậu logout cơ bản đều ở Nga My Sơn treo máy. Chưa bao giờ cùng người khác hạ phụ bản, càng không có tham dự qua bất cứ tổ đội nào mà không có cậu. Anh đối với người bên ngoài luôn thờ ơ lạnh nhạt; đối với thư tín, tin mật đều tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Chỉ có khi Hạ Thiên onl anh mới như “sống lại”, giống như trong trò chơi này, Mãnh Long tồn tại chỉ vì một mình Hạ Thiên. Thậm chí còn không phải vì chính anh. Thông thường game thủ chơi trò chơi, luôn luôn một mục tiêu, thăng cấp, luyện trang bị, học tâm pháp (cua gái)… Nhưng là, chưa từng có ai giống như Mãnh Long ngoại trừ hai chữ “Hạ Thiên” còn lại đều không có ý nghĩa gì với anh cả. Anh đối với trò chơi toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay, nhưng lại đối với cậu chấp mê bất ngộ.

Sự thật này khiến Hạ Thiên khó có thể tin được.

Đột nhiên nhìn lại, mới phát hiện chính mình đáp lại anh chẳng bao nhiêu, thậm chí bởi vì thói quen mà cảm thấy việc anh ở bên cạnh mình là hết sức đương nhiên. Chẳng lẽ bởi vì ban đầu là do anh thổ lộ trước?

Khó trách anh cảm thấy chán ghét, khó trách anh lựa chọn rời đi.

Hạ Thiên tự chán ghét chính mình.

Cùng anh bên nhau sớm đã trở thành thói quen, cả hai từ lâu đã như hòa làm một.

Anh đi rồi, mang theo cả một phần trái tim cậu, khiến cậu cảm giác được càng ngày càng đau xót khó chịu.

Ngày xưa lưu luyến say mê thế giới trò chơi, mà nay một mảnh ảm đạm không dậy nổi hứng thú với cậu.

Nguyên lai, Mãnh Long đã trở thành toàn bộ thế giới trong game của cậu.

Nguyên lai, chính mình đã sớm động tâm.

Nhưng thật không ngờ, Mãnh Long lại dùng cách kiên quyết rời đi như vậy, dập tắt toàn bộ hy vọng cùng chờ mong của cậu.

Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy nặng nề, bé cưng ngày xưa luôn hoạt bát nay cả ngày ngu ngơ mất hồn.

Đến một ngày, Mộng Tiểu Tiên rốt cuộc chịu không nổi Hạ Thiên tinh thần sa sút, trực tiếp đem người kéo lên YY.

“Tui không biết các người xảy ra chuyện gì, cơ mà nếu không bỏ xuống được, thì phải đi tìm a! Cậu làm cái bộ dạng thiếu phụ chờ chồng này thì anh ta sẽ trở về sao?”

Hạ Thiên nức nở nói: “Tìm? Tớ phải tìm như thế nào đây?”

Mộng Tiểu Tiên dừng lại, ướm hỏi: “QQ? Điện thoại? Địa chỉ? Hổng lẽ trước giờ hai người chưa từng đề cập qua?”

Trả lời hắn chỉ có tiếng thở dài khó nén uể oải của Hạ Thiên.

Mộng Tiểu Tiên giật mình sững sờ nói nhỏ: “Rõ ràng là thật tâm a… Hiện tại, tớ cũng không hiểu nổi tên kia đến tột cùng có ý tứ gì nữa.”

Hạ Thiên cũng không hiểu, giờ khắc này cậu mới phát hiện chính mình cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu rõ về anh.

Rõ ràng rất thích mình, cũng không dám đáp lại.

Rõ ràng cảm thụ được tình cảm của anh là thật tâm, lại thần bí chịu không lộ ra bất cứ tin tức gì về cuộc sống của mình, sau khi rời đi thậm chí không để lại một tia dấu vết.

Đã không có trò chơi, sự tồn tại của anh chỉ là hư ảo, anh và cậu đều trở nên hư ảo.

Hai người như vậy, có thể xem là thích nhau sao?

Hạ Thiên thực u buồn, tuy rằng đã muốn tiếp nhận việc Mãnh Long xóa acc, nhưng trong lòng lại luôn có một cảm giác, Mãnh Long vẫn còn, vẫn còn ở trong trò chơi này.

Cậu có rất nhiều điều muốn nói cùng anh.

Muốn nói rằng: em hoàn toàn không giận anh, muốn hỏi Mãnh Long đến tột cùng vì sao phải rời đi, muốn hỏi Mãnh Long đến tột cùng là có ý tứ gì, đến tột cùng còn thích mình hay không.

Vì thế, cậu lần đầu tiên mua loa, mỗi giờ phát một cái, khẩn cầu Mãnh Long có thể nhìn thấy.

Chỉnh chỉnh sửa sửa suốt nửa giờ, Hạ Thiên mới run rẩy đem lời phát ra.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ ngưng tụ thành một câu ngắn gọn:

【 Loa 】 [Hạ Thiên]: Mãnh Long, trở về đi.

Ba ngày trôi qua, một tuần trôi qua, nửa tháng cũng đã trôi qua…

Chỉ cần online, Hạ Thiên vẫn như trước mỗi giờ phát loa một lần.

Vừa mới bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Quan hệ của cậu và Mãnh Long bị người đào bới, ô ngôn uế ngữ ùn ùn kéo đến, sau bị Bang chủ cùng Mộng Tiểu Tiên tàn sát qua vài lần đã thu liễm đi ít nhiều.

Miệng người đời đáng sợ, nhưng Hạ Thiên đã không còn sức để mà quản nữa.

Cậu chỉ muốn người kia trở về bên mình.

Dần dần, toàn bộ game thủ cũng đã quen với việc Hạ Thiên phát loa. Rất nhiều người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đã bị sự kiên trì của cậu làm cho cảm động, đồng tính thì đồng tính, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Còn mấy loại lờ nói gây bẩn mắt người khác, tự nhiên sẽ có người thu thập.

Hạ Thiên không còn tâm tư đi hạ phụ bản, đánh nhau, phần lớn thời gian, cậu lựa chọn ở Nga My Sơn treo máy, ngồi cạnh bên NPC “Mãnh Long” mà ngẩn người.

Tên giống nhau, nhìn thoáng qua, cậu có thể tự lừa mình dối người, ảo tưởng rằng người kia vẫn còn đang ở bên cạnh, chưa từng rời đi.

Rất nhiều acc Nga My đến làm nhiệm vụ sư môn thiếu chút nữa còn cho rằng cậu cũng là NPC, sau khi thấy rõ thì tò mò vây quanh bắt chuyện, thấy cậu không để ý tới thì liền ngượng ngùng rời đi.

Ngày qua ngày, Mãnh Long vẫn chưa có trở về, cũng không có một tia tin tức.

Hạ Thiên không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, loại chuyện không có hy vọng như thế này khiến người ta cảm thấy thực mệt mỏi.

—————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày mai mới có thể kết thúc.

9. Chương 9: Chuyện Đau Lòng

Nga My Sơn không khí gần đây đặc biệt quỷ dị.
Vấn đề đều phát sinh trên người Mãnh Long.

Một tháng trước hệ thống bảo trì, “thân thể mới” của Mãnh Long cũng lập tức biến mất. Sau khi tỉnh lại hắn một lần nữa trở về làm NPC Mãnh Long chuyên giao nhiệm vụ môn phái Nga My.

Đối mặt với đông đảo tỷ muội Nga My Sơn lo lắng hỏi han cùng an ủi, Mãnh Long chỉ có miễn cưỡng tươi cười.

“Yên tâm, ta rất ổn.”

Các tỷ muội phái Nga My luôn cùng các NPC khác trao đổi “tình báo” nên đối với việc Mãnh Long cùng Hạ Thiên kết giao từ lâu đã rõ như lòng bàn tay.

Bọn họ hôm nay hạ mấy phụ bản.

Bọn họ ở Nhạn Nam PK ra sao.

Bọn họ ở Côn Lôn đi train thăng cấp thế nào.

Bọn họ đều nắm rất rõ ràng.

…

Tuy rằng nhìn không thấy chat mật giữa các game thủ, nhưng suy bụng ta ra bụng người, các tỷ muội phái Nga My đều hiểu rõ; so với Lý Thu Thủy trước đây (Boss cuối của Phiêu Miễu Phong, đã được nhắc đến ở

Bất quá, các nàng cũng hiễu rõ, ngày đó cuối cùng cũng phải đến…

Toàn bộ NPC Nga My đều hồi hộp không yên chờ đợi một khắc này, thế nhưng khi nó thực sự đến, các nàng cũng chỉ có thể tận lực an ủi dời đi sự chú ý của hắn.

Suốt ba ngày, Hạ Thiên đột nhiên không xuất hiện, Mãnh Long biểu hiện rất lãnh đạm, cơ hồ cùng trước đây không có gì khác nhau.

Sau đó, Hạ Thiên lại online, toàn bộ NPC đều thắt chặt thần kinh chờ đợi phản ứng của Mãnh Long.

Mãnh Long kỳ thực cũng có chút khẩn trương.

Nhưng từ lúc đó trở đi, tâm tình của Hạ Thiên mỗi ngày một nặng nề hơn, Mãnh Long nhìn thấy có chút luống cuống, lại có chút bất an.

Hắn không thể xác định rõ tâm tình Hạ Thiên lúc này có phải do hắn mà ra hay không. Hắn càng sợ hãi Hạ Thiên mệt mỏi chán nản như vậy sẽ đến lúc rời khỏi trò chơi này, như vậy chính mình cùng cậu sẽ cách biệt mãi mãi…

Nhưng đến một ngày ——

“Mãnh Long, trở về đi.”

…

“Mãnh Long, trở về đi.”

…

Nhìn thấy từng cái loa kiên trì được phát lên, Mãnh Long cảm thấy cõi lòng quặn thắt…

Hạ Thiên đối với mình… Thật sự hữu ý.

Hắn hẳn là nên cao hứng mới phải?

Nếu lúc trước hắn không ngoan cố chen vào cuộc sống của Hạ Thiên, có lẽ hiện tại, cậu cũng sẽ không thống khổ thành như vậy, chính hắn cũng không cách nào kiềm nén tâm tình đang cuộn sóng của chính mình.

Mất đi so với không chiếm được càng thống khổ hơn bội phần.

Có một ngày, Hạ Thiên nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh NPC Mãnh Long.

Gần nhau trong gang tấc mà như biển trời cách mặt.

“Mãnh Long, trở về đi.”

Tiểu Thiên, ta ở đây, ngay bên cạnh em, em hãy nhìn ta đi.

“Mãnh Long, em thích anh, anh mau trở về đi.”

Tiểu Thiên, ta cũng thích em, ta vẫn luôn ở bên cạnh em, một mực lo lắng cho em…

“Mãnh Long…”

Tiểu Thiên…

Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải là giữa sự sống hay cái chết, mà là nhìn thấy người mình yêu ở ngay trước mắt, mà không cách nào với tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy thống khổ, mà bản thân không thể bước đến thốt ra lời an ủi.

Cả hai chúng ta, đến tột cùng ai so với ai càng thống khổ, càng bi ai hơn?

Mãnh Long chưa từng có lúc nào thống hận chính mình đã làm Hạ Thiên đau khổ như vậy, càng thống hận cái gọi là “trời đất, thần linh” mà hắn từng cảm tạ, bởi vì họ dã cho hắn “cơ thể”, cho hắn thấy “thiên đường” rồi đột ngột không nói một lời ném hắn cùng Hạ Thiên xuống thẳng địa ngục.

Uất hận ngày càng chất chồng, Mãnh Long cảm giác mình đã tiến gần đến bờ vực bạo phát.

Buồn cười chính là, ở trong mắt mọi người, hắn chẳng qua chỉ là một tổ số liệu mà thôi.

Nhưng, tình huống hiện tại của Mãnh Long thật sự càng lúc càng tồi tệ.

Tất cả NPC Nga My Sơn đối với tình huống của Mãnh Long phi thường bất an, khuyên đến hết cả hơi, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp chút nào, thậm chí càng ngày càng có chiều hướng các nàng không thể lý giải cùng khống chế được.

Ban đầu, game thủ còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó có lúc Mãnh Long sẽ biến thành một con BOSS cực kỳ khủng tấn công người chơi, lúc khác lại không giao nhiệm vụ, hoặc vị trí đứng trên bản đồ núi Nga My bị thay đổi thất thường.

BUG lớn như vậy tổ lập trình cũng là lần đầu tiên thấy, bọn họ đối với sự kiện phát sinh lần này tìm mãi cũng không thấy nguyên nhân.

Đây chính là ở “lãnh địa” phái Nga My a! Làm sao có thể xuất hiện BOSS công kích game thủ được chứ?! (Các thành, môn phái… là khu trung lập, khu an toàn người chơi ko thể PK, cũng ko có quái, BOSS gì hết)

Một lập trình viên tìm hiểu nguồn gốc phát sinh mới phát hiện BUG của NPC Mãnh Long lần này cùng với BUG lần trước có liên quan, tình huống càng ngày càng phức tạp, không thể phục hồi.

Họ nắm lấy thời cơ quyết định tiến hành bảo trì khẩn cấp hệ thống, 6 giờ sau, NPC Mãnh Long chính thức biến mất.

【 Hệ thống 】:“Đệ tử Nga My Mãnh Long nhiều năm qua phục vụ môn phái cần mẫn chăm chỉ, đồng thời cũng không ngừng trau dồi, theo đuổi cảnh giới võ học, đến hôm nay hắn bỗng nhiên ngộ ra nhiều điều, quyết định lên đường du ngoạn tứ hải. Đệ đệ của hắn Mãnh Tiểu Phượng sẽ thay hắn tiếp nhận vị trí sư phụ giao phó nhiệm vụ sư môn của phái Nga My. Nếu có duyên, các hạ có thể gặp lại Mãnh Long tại chân trời góc biển nào đó trong thế giới Thiên Long đầy màu sắc này, đến lúc đó sẽ lại phát sinh một hồi chuyện xưa thế nào đây? Kính thỉnh chờ mong.”

(Toàn ba xàm ba láp =..=” Bạn nào chưa chơi TLBB làm ơn đừng tin, nếu mà NPC Mãnh Long die rồi thì mấy cái hình tớ chụp rồi up lên đây bằng cách mô? >__0Kết lại một câu: Một NPC nam độc nhất vô nhị trên núi Nga My toàn nữ, một acc nam Nga My hiếm hoi trong một rừng game thủ Nga My cũng toàn nữ, họ gặp nhau thì sẽ ra xao????

Iêu nhao chứ còn xao nữa (づ￣ ³￣)づ～♥ Cơ mà NPC với Gamer thì mần nhau làm xao??!!! Cứ đọc truyện sẽ biết, cơ mà truyện này là thanh thủy văn nha, đừng trông chờ H (^ω^)

P.S: Tớ làm truyện này thứ nhất là vì nó ngắn, rất ngắn, 10 chương thôi (ღ˘⌣˘ღ), thứ 2 là vì em thụ có phần giống tớ lúc mới chơi TLBB ko train, ko đi phụ bản, ko làm hoạt động chỉ làm nv ở các bản đồ và nv môn phái (dĩ nhiên ko có cái khoản nói chuyện với anh Mãnh, có lẽ vì vậy mà ảnh ứ iêu tớ TT^TT), thứ 3 là vì tớ có sẵn “đạo cụ” diễn cho mọi người YY chơi, xem truyện cũng dễ hiểu hơn. Truyện này làm dễ, tớ làm thay đổi ko khí giữa mớ truyện ngược tâm, ngược thân trong nhà, tớ sẽ làm song song với Sắc vi.

Bonus các tình iêu cái hình:

Chú thích trước khi vào truyện cho những ai chưa chơi game TLBB:

+ NPC (Non-player character): là những nhân vật đc thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi

+ NPC Mãnh Long: Người giao nhiệm vụ môn phái Nga My.

+ Nhiệm vụ môn phái: là nv tuần hoàn, phần thưởng tăng tiến (chủ yếu là exp~ điểm kinh nghiệm, tiền ko đáng là bao =0=) và điểm cống hiến môn phái, một ngày nhận n lần cũng ko sao. Nhưng kết thúc 20 vòng đầu tiên sẽ đc phần thưởng vật phẩm giá trị còn sau đó chỉ đc tiền với exp thôi. Nếu gặp nv “dở hơi” (vd như đòi món nào đó cần học kỹ năng sống) thì có thể hủy nhưng vòng nv tính lại từ đầu =.=” Một ngày được 1 lần dùng điểm hoạt lực đổi 1 nv môn phái free. Sau đó có thể dùng điểm cống hiến môn phái để “qua cửa” các vòng nv khác mà không cần làm.

+ RP: nhân phẩm. (Nếu nói 1 người có RP tốt đồng nghĩa với người đó có số hên, nhặt đc trang bị tốt hoặc cụ thể ở đây là được bạn Mãnh Long giao nv ngon, dễ làm, ko “dở hơi” như mấy nv khác.)

+ Nói riêng về nv môn phái Nga My (vì tớ cũng chơi Nga My (ღ˘⌣˘ღ)) được chia làm mấy loại chính sau:

1. Bắt khỉ vàng, trắng, đen quanh núi Nga My (thường là mỗi loại 5 con)

2. Tìm ông A, bà B, chị C… (cũng là NPC) ở các thành để nói chuyện

3. Bắt thú ở Huyền Vũ Đảo (đảo chuyên để game thủ bắt pet)

4. Làm nv Mạnh Thanh Thanh (Nhờ bả dịch chuyển vô phụ bản, tìm 10 em khỉ, double click vô chờ các ẻm biến mất là xong, chả cần đánh đấm gì cả =3=)

5. Chế đồ học được từ kỹ năng sống, chủ yếu là chế dược và nấu ăn

6. Chế đồ học từ nghề riêng của môn phái (ví dụ Nga My là chế phù, Tinh Túc là chế độc, Võ Đang là luyện đan…), đôi khi nv rất “biến thái” hay RP của gamer quá tệ (như tớ TT^TT) mà ổng (aka anh Mãnh) đòi độc của Tinh Túc, đan của Võ Đang trong khi gamer lại là Nga My ≡( ¯﹏¯¯)≡

NV từ 1->4 thì cái 4 là sướng nhất nhưng nhìn chung gamer khi đụng 4 cái này vẫn rất “ngon lành” (￣ー￣)

NV 5,6 là “trời đánh” nhất vì chả mấy gamer học mấy cái KN sống này, ko làm đc thì phải mua của gamer khác, đôi khi cả server cũng chẳng ai có mà bán =.=”

Vì là NV tuần hoàn hên xui may rủi nên dù là bắt khỉ, tìm đồ hay chỉ đứng nói chuyện phiếm với NPC thì exp chỉ dựa vào số vòng tăng tiến chứ ko tính theo độ khó, rất quá đáng a~~ (╯‵□′)╯︵┻━┻

~~Truyện có những chi tiết ko đúng thực tế trong game TLBB, là do tác giả YY thêm, cái này đến lúc đó tớ sẽ nói, nói trước thành spoil rồi; ko biết có phải game TLBB về bị đổi ko cơ mà trong nguyên tác truyện tên anh Long là Mạnh Long nhưng trong game TLBB3 lại là Mãnh Long nên tớ mạn phép sửa lại cho phù hợp; còn 1 điều nữa, trong TLBB3, trên núi Nga My ko phải chỉ có mình anh Long là nam, còn kha khá nam đệ tử phái Nga My nữa, cơ mà ko phải NPC giao nhiệm vụ, chỉ đứng làm cảnh thôi (≧∇≦)/ Nhưng chị tác giả đã muốn cho anh Mãnh là “gươm lạc giữa rừng hoa” thì chúng ta cứ vui vẻ chấp nhận vậy đi (づ￣ ³￣)づ～♥

Cơ bản là vậy đi, vô game ý lộn vô truyện tính tiếp. (*´▽｀*)

10. Chương 10: Cái Gọi Là Kết Thúc He

“Tít, tít, tít…”
Lọt vào tai là một trận thanh âm quy luật của thiết bị điện tử; cả người hoàn toàn không có cảm giác, cứ như không phải là thân thể của chính mình, trước mắt một mảnh hắc ám.

Thật lâu sau, Ân Mân rốt cục có chút khí lực, giãy dụa đem mí mắt mở ra.

“… Mân Mân? Mân Mân! Mau gọi bác sĩ! Con tôi tỉnh rồi! Bác sĩ!” Giọng nữ kích động vang vọng bên tai, ngay sau đó là một trận rối loạn.

“Ân Mân, Ân Mân? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” Một vị trung niên mặc áo blouse trắng xóa từ ái mỉm cười, trong giọng nói mang theo chút cổ vũ.

Ân… Mân?

Ân Mân…

Được rồi, anh đã nhớ ra, Ân Mân là tên của mình. Trước đây, sau khi đi thị sát công trường về thì gặp tai nạn giao thông, sau đó… cái gì cũng không còn biết nữa.

“Hic ~ Mân Mân a, cậu rốt cục cũng chịu tỉnh, cậu có biết hay không cậu đã nằm suốt một năm rồi đó. Hic ~ thật tốt quá, bác sĩ nói xác suất cậu tỉnh lại là rất thấp, tôi vẫn luôn không tin…”

Nguyên lai, vừa chớp mắt đã qua một năm rồi sao?

Vậy…thế giới Thiên Long trong trí nhớ kia, còn có Nga My Sơn cùng Hạ Thiên chẳng lẽ chỉ là một hồi giấc mộng hoang đường?

“Anh em tốt, tôi biết cậu cát nhân tất có thiên tướng, cuối cùng cũng chịu tỉnh! Hiện tại tốt rồi, tôi cuối cùng cũng có thể đem công tác của cậu giao lại cho cậu.” (bạn bè thế đấy =.=” ngta chỉ vừa tỉnh dậy thôi mà nó đã nghĩ đùn đẩy công việc)

Hạ Thanh là bạn thân từ nhỏ của anh, biết được anh đã tỉnh, liền lao đến bệnh viện thăm hỏi. Rõ ràng bên ngoài một bộ khí chất tinh anh lão luyện, nhưng vừa gặp anh em cùng nhau lớn lên liền trở nên cà lơ phất phơ.

“Hạ Thanh, cậu có biết một trò chơi gọi là《 Thiên Long Bát Bộ 》không?”

Nghe vậy, Hạ Thanh liền trừng lớn mắt, kinh dị nói: “Cậu có bị làm sao không? Ngủ suốt một năm, mới vừa tỉnh lại câu nói đầu tiên với tôi lại hỏi về game?! Như thế nào? Cậu không phải là bị xe đụng phá hư đầu óc rồi chứ? Một thằng cuồng công việc như cậu mà cũng biết chơi game? Cậu từ đâu nghe được cái tên đó? Đừng làm tôi sợ nha! Trái tim nhỏ bé của tôi chịu không nổi kích thích này đâu!”

Thằng điên này… Ân Mân hắc tuyến, coi thường lời nói khoa trương của cậu ta, tiếp tục nói:

“Trong game đó có phải có một server tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt không?”

——————

Một acc mới toanh vừa sinh ra ở Đại Lý, trên đầu đính tên gọi “Ta là Mãnh Long” (cái tên thiệt ngốc >0>

Ân Mân lần đầu tiên dùng bàn phím chuột thao tác chơi game, ban đầu cũng không thuần thục lắm, bất quá, năng lực học tập của anh trước nay đều phi thường kinh người, rất nhanh đã thăng cấp ào ào.

Điều này làm cho tên bạn xấu vẫn luôn ở bên cạnh nhòm nhòm ngó ngó kinh ngạc không thôi.

Ân Mân không để ý tới nghi vấn của cậu ta, click chuột vào danh sách thành viên bang hội trước đây của hai người, một đám tên quen thuộc khiến cho anh thiếu chút nữa khắc chế không được cảm xúc kích động trong lòng.

Là thật! Những điều anh thấy trong mơ hoàn toàn là sự thật!

Run rẩy rê chuột xuống, Ân Mân nhìn thấy tên “Hạ Thiên”, lập tức thất vọng phát hiện tên cậu không sáng.

(Chú thích: tại NPC Quản lý bang ở các thành, gamer dù chưa vào bang cũng có thể xem danh sách các bang hội, danh sách thành viên cùng chức vụ, đang onl hay đang off của từng bang)

Ân Mân đem acc chạy đến Nga My Sơn.

Từng ngọn cây cọng cỏ nơi đây đều quá đỗi quen thuộc với anh, dù nhắm mắt lại anh cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh bao quát của chốn này.

Nhưng… chung quy cũng là cảnh còn người mất.

Mạnh Thanh Thanh, Lý thập nhị nương, Hàn Ánh Tuyết, Thôi Lục Hoa, Hỗ Tam Nương…

Mọi người hiện tại…có khỏe không?

Không có ai trả lời.

Ân Mân thở dài.

Ai có thể biết, những NPC mà trong mắt mọi người chỉ là một tổ số liệu cũng có suy nghĩ, tình cảm, cũng biết nói đùa, trêu chọc hay an ủi khi anh đau khổ nhất.

Kỳ thật, mỗi một NPC đều vẫn đang sinh hoạt vô cùng náo nhiệt trong chính thế giới riêng của mình, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.

Y cũng từng là một trong số bọn họ.

Hiện tại, mặc dù nhớ thương, cũng đã không còn cách nào nghe thấy những âm thanh lải nhải nhưng khiến người ta ấm lòng ấy nữa.

Có được tất phải có mất.

Ân Mân cố phấn chấn tinh thần tinh thần, mật Mộng Tiểu Tiên.

【 Mật 】: [Ta là Mãnh Long]: Mộng Tiểu Tiên, tôi là Mãnh Long.

【 Mật 】: [Mộng Tiểu Tiên]: …115, Mãnh Long? Mãnh Long là đứa nào?

Ân Mân ánh mắt chợt lóe, thử trả lời.

【 Mật 】: [Ta là Mãnh Long]: Là cái đứa đã đánh cậu tan nát, răng rụng đầy đất…

【 Mật 】: [Mộng Tiểu Tiên]: …

【 Mật 】: [Ta là Mãnh Long]: Tôi chính là Mãnh Long đó đây.

【 Mật 】: [Mộng Tiểu Tiên]: (╬￣皿￣)凸 Đệch! Đạu xanh rau má anh còn biết đường trở về? Anh có biết Tiểu Thiên đợi anh bao lâu hay không?!7

【 Mật 】: [Ta là Mãnh Long]: …Cậu ấy dạo này thế nào rồi?

“Hạ Thiêm a, cậu buổi tối không ra ngoài ăn cơm sao?” Cậu bạn người Đông Bắc tiếng nói sang sảng đập cửa phòng cậu.

Trong phòng, một thanh niên ủ rũ nằm úp sấp trên giường nói vọng ra: “Không đi, không có hứng thú.”

“Vậy tôi trước đi chơi bóng, trở về đem cho cậu một phần cơm, ok?”

Hạ Thiêm trên mặt thoáng hiện lên một nét tươi cười: “Hảo, cám ơn lão Đại nhiều.”

Cậu bạn Đông Bắc vừa đi vừa bất đắc dĩ lắc đầu: “Yêu đương trên mạng thật sự hại thân a, rõ ràng là một thanh niên phấn chấn luôn tích cực hướng về phía trước a.” Tuy rằng Hạ Thiêm gọi cậu là lão Đại nhưng kỳ thật cậu cũng chỉ lớn hơn cậu ta hai tuổi mà thôi. Mặc dù xét diện mạo mà nói, so với kẻ trời sinh thô lỗ như cậu, cái người da mịn thịt mềm, trắng trắng nộn nộn kia thoạt nhìn chỉ như mười lăm tuổi mà thôi.

Hạ Thiêm tuổi còn nhỏ, tính tình đơn thuần. Cậu từ nhỏ được gia đình bảo hộ rất tốt, bất quá cũng không tuỳ hứng, nhu thuận ngây ngốc, luôn nỗ lực cố gắng khiến người gặp người thích. Bởi vậy, bạn bè đối với cậu đều quan tâm nhiều hơn một chút.

Lạch cạch.

Cửa phòng ký túc xá bị đóng lại.

Hôm nay là cuối tuần, mọi người trong ký túc đều ra ngoài tìm vui vẻ, lưu lại một mình Hạ Thiêm ủ dột trong phòng.

Xung quanh trở nên im ắng tẻ ngắt, Hạ Thiêm xoay người, đem chăn che kín đầu.

Cậu không chơi Thiên Long đã gần nửa tháng rồi, tâm tình vẫn như trước buồn bực không ngừng.

Rốt cuộc vẫn quên không được người kia.

Cho đến tận lúc này, cậu cũng không biết cảm giác của mình với anh là áy náy, tức giận hay là thất vọng nữa.

Cộc…cộc

Tiếng đập cửa vang lên.

Hạ Thiêm tưởng là phòng cách vách, không để ý đến.

Cộc..Cộc…Rầm…Rầm…

Là phòng mình…

Hạ Thiêm buồn bực uể oải vén chăn lên, hướng về phía cửa hô lớn: “Vào đi, cửa không khóa!”

Nắm cửa rất nhanh bị xoay mở, ngay sau đó là vài tiếng bước chân thanh thúy vang lên.

Hạ Thiêm hít sâu một hơi, ngồi dậy, nhìn về phía người đang đi đến.

Đó là một nam nhân cao gầy, diện mạo anh tuấn nhã nhặn, thân mặc âu phục đeo cà- vạt, một bộ tinh anh trong xã hội, đừng trong ký túc xá nam sinh có chút không thích hợp.

Người đàn ông đó đang dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn chính mình, Hạ Thiêm có chút không được tự nhiên, cậu xác định chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua người này.

“Xin chào, xin hỏi ngài tìm ai?”

Ân Mân đem gương mặt nhu thuận của Hạ Thiêm nhìn một lần thật kỹ càng, đồng thời cũng khắc sâu vào trong lòng.

Sau một lúc lâu, anh mới khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: “Hạ Thiêm phải không? Tôi tên là Ân Mân.”

Hạ Thêm đang muốn nói tiếp vài câu chào hỏi khách khí, ai ngờ Ân Mân câu tiếp theo đã khiến cậu triệt để “đứng hình”.

“Chào em, anh chính là Mãnh Long, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều.”

❀‿❀TOÀN VĂN HOÀN❀‿❀

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yeu-anh-nhu-yeu-nhiem-vu-mon-phai